



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Section: First Section/ชุมชนเมือง-เกษตร

วันที่: พุธที่ 14 มีนาคม 2567

ปีที่: - ฉบับที่: 27181 หน้า: 12(ล่าง)

Col.Inch: 16.47 Ad Value: 29,646 PRValue (x3): 88,938

คลิป: ๗๗๕

หัวข้อข่าว: กยท.จับมือกนอ.สร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ยาง

กยท.จับมือกนอ.สร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ยาง

ดร.เพิก เลิศวังพง ประธานกรรมการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ร่วมกับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ร่วมลงนาม MOU “การวิจัยพัฒนา การบริการวิชาการ และความเป็นไปได้ของการดำเนินธุรกิจยางพาราและธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่มีศักยภาพในนิคมอุตสาหกรรม” โดยความร่วมมือในครั้งนี้ กยท.

และ กนอ. ต่างเป็นองค์กรที่มีศักยภาพ และพร้อมประสานความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากรและองค์ความรู้เกี่ยวกับยางพาราในภาคอุตสาหกรรม เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยางพาราของไทยควบคู่ไปกับการจัดการและรักษาสมดุลสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนให้เกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไทยต่อไป สามารถยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิต

ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยางพาราให้ดียิ่งขึ้น

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้ ทั้ง 2 หน่วยงานมีความตั้งใจในการ

ผสมผสานศักยภาพองค์ความรู้เฉพาะทาง ทั้งความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านยางพาราของ กยท. และด้านการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมของ กนอ. ซึ่ง กยท. พร้อมร่วมสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา วิจัย พัฒนา การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ยาง โดยมุ่งเน้นการแปรรูปจากผลผลิตยางที่มาจากเกษตรกรชาวสวนยาง และสนับสนุนการลงทุนจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมด้านยางพารา ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ในพื้นที่ของ กยท. และ กนอ. รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมด้านยางพารา เพื่อให้เกิดการดำเนินธุรกิจยางพาราครบวงจร ทั้งกระบวนการซึ่งนิคมอุตสาหกรรมยางจะเป็นส่วนสำคัญต่อการพัฒนา เพิ่มรายได้และสร้างความยั่งยืนทางอาชีพให้กับชาวสวนยาง.



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/-

วันที่: พุธที่ 14 มีนาคม 2567

ปีที่: 33

ฉบับที่: 12160

หน้า: 10(บนขวา)

Col.Inch: 21.77 Ad Value: 23,947

PRValue (x3): 71,841

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ราคายางทะลุ 90 บาท-รอบ 7 ปี

ราคายางทะลุ 90 บาท-รอบ 7 ปี

เมื่อวันที่ 13 มี.ค. น.ส.อัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ฝ่ายการเมือง) เปิดเผยถึงสถานการณ์ราคายางพาราว่า ล่าสุดราคายางที่ซื้อขายผ่านสำนักงานตลาดกลางยางพารา ของการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) พุ่งทะลุ 90 บาทไปแล้ว ซึ่งราคาซื้อขายยางแผ่นรมควันอยู่ที่ 90.09 บาท/ก.ก. ถือเป็นราคาสูงที่สุดในรอบ 85 เดือน (7 ปี 1 เดือน) และคาดว่าจะยังคงอยู่ในทิศทางแนวโน้มขาขึ้นต่อไป

“ราคายางที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์ในรอบ 7 ปี ถือเป็นแรงขับเคลื่อนแนวทางตามนโยบายของรัฐบาลนายเศรษฐา ทวีสิน เป็นผลงานในรอบ 6 เดือน ให้เกิดเป็นรูปธรรมภายใต้นโยบาย ‘เกษตรกรต้องอยู่ดี สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ทรัพยากรเกษตรยั่งยืน’ และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเกษตรกรและประชาชนร่วมกันลดก๊าซเรือนกระจก สร้างสภาพแวดล้อมที่ดี และเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อน อันจะนำประเทศมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ” น.ส.อัยรินทร์กล่าว

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง ให้สัมภาษณ์ว่า อยากให้ราคาขึ้นไปเรื่อยๆ เพราะความต้องการใช้ยางพาราทั่วโลกสูงขึ้น ผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรของรัฐบาลและพรรคเพื่อไทยพยายามหาทางให้ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น โดยการใช้เกษตรกรแม่นยำ ใช้น้ำที่ตรงสูตร และอยากให้มาเลเซียนำเข้ายางพาราจากประเทศไทย ไม่อยากให้ไทยเป็นเพียงทางผ่าน อย่างเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา มีข่าวว่ามีรถขนยางพารากว่า 100 คัน จะผ่านประเทศไทยไปยังประเทศเมียนมา เราไม่อนุญาตให้ผ่าน เพราะไม่รู้ว่าจะไปส่งจริงหรือนำมาขายในประเทศไทย

เมื่อภาคราชการมีความเข้มแข็งไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการคลังโดยกรมศุลกากร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองทัพและหลายหน่วยงานไม่ปล่อยให้ยางเถื่อนเข้ามาในประเทศ เชื่อว่าศักยภาพของราคาจะสูงขึ้นได้อีก หวังว่าพี่น้องเกษตรกรไทยจะได้ประโยชน์ต่อไปอย่างต่อเนื่อง “การที่ยางพาราราคาสูงขึ้นในรอบ 7 ปีถือเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องทำให้กับพี่น้องประชาชน และพยายามทำให้ดีที่สุดอยู่แล้ว”



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ผู้จัดการรายวัน 360°

Poo Jaddkam Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,500

Section: First Section/ในประเทศ

วันที่: พุธที่ 14 มีนาคม 2567

ปีที่: 16

ฉบับที่: 4170

หน้า: 10(ล่าง)

Col.Inch: 44.44 Ad Value: 66,660

PRValue (x3): 199,980

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: "ธรรมนัส" ปลื้มราคายางทะลุ 90 บาท



ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รวบรวมเกษตรกรและสหกรณ์

“ธรรมนัส” ปลื้มราคายางทะลุ 90 บาท

ผู้จัดการรายวัน 360° – ยางพาราพุ่งทะลุ 90 บาท สูงสุดในรอบ 7 ปี “ธรรมนัส” กำชับจัดการยางพาราอย่างรอบด้าน ยกเป็นผลงาน ก.เกษตร

น.ส.อัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ฝ่ายการเมือง) เปิดเผยถึง สถานการณ์ราคายางพาราในปัจจุบันที่ปรับตัวขึ้นสูงอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดราคาที่ยกขายผ่านสำนักงานตลาดกลางยางพารา ของ กยท. พุ่งทะลุ 90 บาทไปแล้ว ซึ่งราคาซื้อขายยางแผ่นรมควัน อยู่ที่ 90.09 บาท/กก. ถือเป็นราคาสูงสุดในรอบ 85 เดือน (7 ปี 1 เดือน) โดยปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าจะยังคงอยู่ในทิศทางแนวโน้มขาขึ้นต่อไป

ทั้งนี้ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รวบรวมเกษตรกรและสหกรณ์ ได้กำชับสั่งการให้นายถนอม ธรรมกวีวิวัฒน์ ผู้ว่าการ การยางแห่งประเทศไทย มุ่งดำเนินงานสนับสนุนให้เกิดการสร้างรายได้ให้เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา นอกเหนือจากการผลิตยางธรรมชาติ และ

ผลิตภัณฑ์ไม้ยางพารา โดยสร้างแหล่งรายได้ให้กับเกษตรกร ผ่านกระบวนการซื้อ – ขาย แลกเปลี่ยนคาร์บอนเครดิต เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้สูงขึ้น ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม เป็นฐานการดูดซับก๊าซเรือนกระจกในภาคการเกษตร เพื่อบรรลุเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดไว้ ตามนโยบายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon neutrality) ภายในปี ค.ศ. 2050 เพื่อให้ประเทศไทยเป็นผู้นำของอาเซียนในด้านการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Greenhouse Gas Emission) ได้ในปี ค.ศ. 2065

ทั้งนี้ ยางพาราที่เป็นไม้ยืนต้นที่มีความสามารถช่วยลดการปลดปล่อย ก๊าซเรือนกระจกได้ จึงเป็นแนวทางเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรจากการขายคาร์บอนเครดิตในสวนยาง โดยหากคำนวณจากพื้นที่สวนยาง

ในประเทศที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย ทั้งหมดกว่า 20 ล้านไร่ สามารถช่วยกักเก็บคาร์บอนได้ประมาณ 80 ล้านตัน โดยใช้สูตรการคำนวณแอลโลเมตรี ตามที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) กำหนด คิดเป็นรายได้จากการขายคาร์บอนเครดิต รวมเป็นมูลค่ากว่า 24,000 ล้านบาท (ราคาซื้อขายคาร์บอนเครดิต เฉลี่ย 300 บาท/ตัน)

โฆษกกระทรวงเกษตรฯ เปิดเผยว่า ราคาที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์ ในรอบ 7 ปี ถือเป็นก้าวสำคัญบนเส้นทางตามนโยบายของรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ซึ่งทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถือเป็นผลงานในรอบ 6 เดือน ให้เกิดเป็นรูปธรรม ภายใต้นโยบาย “เกษตรกรต้องอยู่ดี ลินค่าเกษตรมูลค่าสูง ทวีพยากรเกษตรยั่งยืน” และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเกษตรกรและประชาชนร่วมกันลดก๊าซเรือนกระจกสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี และเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อน อันจะนำประเทศมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ.



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน

Maticchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 14 มีนาคม 2567

ปีที่: 47

ฉบับที่: 16804

หน้า: 1(ขวา), 7, 16

Col.Inch: 168.76Ad Value: 185,636

PRValue (x3): 556,908

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: นายกษัตริย์ราคาอย่างพุ่งต่อ ปลื้มโลละ 90บ.

นายกษัตริย์ราคาอย่างพุ่งต่อ ปลื้มโลละ 90บ.

**ททท.ชี้จีนแห่มาไทย3เท่า
อานิสงส์จากวีซ่าฟรีถาวร
'สอท.'ตีอรรบ.ตรึงดีเซลต่อ
เฮยางทะลุ 90 บาท/กก. สูงสุดในรอบ 7 ปี
นายกลุยดันราคาขึ้นอีก ททท.ปลื้มวีซ่าฟรีถาวรดันจีน
เที่ยวไทยเพิ่ม 3 เท่า แเบงก์ชาติคลอดมาตรการแก้หนี้
เรื้อรัง ตั้งเป้าจบใน 5 ปี (อ่านต่อหน้า 7)**

ยางพุ่ง

คลอดเกณฑ์แก้หนี้เรื้อรัง1เม.ย.

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) น.ส.อรมนต์ จันทพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายคุ้มครองและตรวจสอบบริการทางการเงิน ธปท. สรุปประเด็น Media briefing แเบงก์ชาติชวนคุย #แก้หนี้ยั่งยืน Ep.2 ทางเลือกปิดจบหนี้เรื้อรัง ว่าตามที่ ธปท.ออกหลักเกณฑ์การให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม (Responsible Lending) เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2567 ซึ่งเป็นการยกระดับการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ของสถาบันการเงินจากการขอความร่วมมือ เป็นกำหนดให้สถาบันการเงินต้องดูแลลูกหนี้ที่มีปัญหาชำระหนี้ด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ และช่วยลูกหนี้ที่เข้าข่ายเป็นหนี้เรื้อรังให้ปิดจบหนี้ได้ รวมถึงคุ้มครองสิทธิลูกหนี้ ซึ่งบางส่วนมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา เช่น การปรับโครงสร้างหนี้ให้ลูกหนี้รายย่อยและ SMEs ที่มีปัญหาชำระหนี้ทั้งก่อนเป็นหนี้เสีย (non-NPL) และ

หลังเป็นหนี้เสีย (เอ็นพีแอล) อย่างน้อย 1 ครั้ง การคุ้มครองสิทธิลูกหนี้ให้เป็นธรรมยิ่งขึ้น เช่น ห้ามคิดค่าปรับได้ก่อนสินเชื่อก่อนกำหนด (prepayment fee) สำหรับสินเชื่อรายย่อย (ยกเว้นกรณีรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านภายใน 3 ปีแรก)

น.ส.อรมนต์กล่าวว่า ตั้งแต่ 1 เมษายน 2567 ลูกหนี้ที่เข้าข่ายเป็นหนี้เรื้อรัง (Persistent Debt: PD) ที่เป็นกลุ่มเปราะบางจะได้รับความช่วยเหลือให้ปิดจบหนี้ได้เร็วขึ้นและลดภาระดอกเบี้ย โดยลูกหนี้ที่เข้าข่ายเรื้อรัง คือ ลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ ประเภทวงเงินหมุนเวียน (ไม่รวมสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน สินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล และบัตรเครดิต) ที่ไม่เป็นเอ็นพีแอล และชำระดอกเบี้ยรวมมากกว่าเงินต้นที่ชำระมาทั้งหมดเป็นระยะเวลา 2 กลุ่ม ดังนี้ 1.ลูกหนี้ที่เริ่มมีปัญหาหนี้เรื้อรัง (general PD) คือ ลูกหนี้ที่จ่ายดอกเบี้ยรวมมากกว่าเงินต้นรวมมาแล้ว 3 ปี แต่ไม่ถึง 5 ปี โดยลูกหนี้จะได้รับการแจ้งเตือน เพื่อกระตุ้นพฤติกรรมให้ชำระหนี้เพิ่มเติมและพิจารณาขอความช่วยเหลือให้

สามารถปิดจบหนี้เร็วขึ้นได้ และ 2.ลูกหนี้ที่เป็นหนี้เรื้อรัง (severe PD) คือ ลูกหนี้ที่จ่ายดอกเบี้ยรวมมากกว่าเงินต้นรวมมาแล้ว 5 ปี และมีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 20,000 บาท สำหรับลูกหนี้สถาบันการเงินและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน หรือน้อยกว่า 10,000 บาท สำหรับลูกหนี้ธนาคาร โดยลูกหนี้จะได้รับการแจ้งเตือน และสมัครใจเข้าร่วมมาตรการปิดจบหนี้เรื้อรัง (opt-in) ด้วยการเปลี่ยนประเภทสินเชื่อเป็นสินเชื่อที่ผ่อนชำระเป็นงวด (installment Loan) ให้ปิดจบหนี้ได้ภายใน 5 ปี ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงไม่เกิน 15% ต่อปี

“ลูกหนี้จะต้องปิดวงเงินสินเชื่อที่เข้าร่วมมาตรการ เพื่อให้ปิดจบหนี้ภายใต้มาตรการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการรายงานประวัติข้อมูลเครดิตว่าได้เข้าร่วมมาตรการดังกล่าวด้วย อย่างไรก็ตาม หากมีลูกหนี้ที่เข้าร่วมมาตรการและเกิดปัญหาผ่อนต่อไม่ไหว ลูกหนี้จะออกจากมาตรการ โดยเจ้าหนี้จะให้ลูกหนี้เข้าปรับโครงสร้างหนี้แทน ซึ่งจะได้รับการพิจารณาดอกเบี้ยเป็นรายกรณี” น.ส.อรมนต์กล่าว

มุ่งปิดจบหนี้เรื้อรังบุคคล

น.ส.อรมนต์กล่าวว่า มาตรการปิดจบหนี้เรื้อรังจะเน้นช่วยลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ ประเภทวงเงินหมุนเวียนที่จ่ายขั้นต่ำมานาน ซึ่งมีความตั้งใจจะปิดจบหนี้และสมัครใจในการเข้าร่วมมาตรการ สำหรับลูกหนี้กลุ่มอื่นๆ ที่มีปัญหาในการชำระหนี้สามารถติดต่อเจ้าหนี้เพื่อขอรับความช่วยเหลือ โดยเฉพาะการปรับโครงสร้างหนี้ภายใต้เกณฑ์ Responsible Lending หรือแนวทางอื่นๆ ภายใต้การแก้หนี้ยั่งยืนของ ธปท.

น.ส.อรมนต์กล่าวว่า ธปท.จะกำกับดูแล



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 14 มีนาคม 2567

ปีที่: 47

ฉบับที่: 16804

หน้า: 1(ขวา), 7, 16

Col.Inch: 168.76 Ad Value: 185,636

PRValue (x3): 556,908

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: นายกษัตริย์ราคายางพุ่งต่อ ปลื้มโลละ 90บ.

ผู้ให้บริการอย่างใกล้ชิด ติดตามและผลักดันให้ผู้ให้บริการปฏิบัติตามเกณฑ์ Responsible Lending อย่างจริงจัง เพื่อให้มั่นใจว่าลูกหนี้ได้รับการช่วยเหลือที่ทันการณ์ เหมาะสม และได้รับการบริการที่เป็นธรรม โดยในเดือนมีนาคม 2567 จะเข้าตรวจสอบผู้ให้บริการผ่านการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เช่น สุ่มตรวจสอบการปรับโครงสร้างหนี้ ว่าผู้ให้บริการได้ช่วยเหลือแก่หนี้จริง รวมถึงคุณภาพของการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ หาก ธปท.ตรวจสอบพบประเด็นสำคัญ จะสั่งการให้ผู้ให้บริการแก้ไขทันที และพิจารณาบทลงโทษที่เหมาะสมต่อไป

ปัจจัยรุมเร้ากดดันอุตสาหกรรม

นายอัครเศรณี รัตนนิลกุล เกิด รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 อยู่ที่ระดับ 90.0 ปรับตัวลดลงเล็กน้อย จาก 90.6 เดือนมกราคม 2567 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบของดัชนีพบว่ายอดขายโดยรวม คำสั่งซื้อโดยรวม ปริมาณการผลิต และผลประกอบการปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้า โดยมีปัจจัยลบจากอุปสงค์ในประเทศชะลอตัวลงจากความกังวลเกี่ยวกับค่าครองชีพและปัญหาหนี้ครัวเรือน ส่งผลให้ประชาชนระมัดระวังการใช้จ่าย ด้านการส่งออก ยังคงชะลอตัวเนื่องจากสถานะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าที่ยังอ่อนแอ โดยเฉพาะจีนและญี่ปุ่น ประกอบกับปัญหาความขัดแย้งบริเวณทะเลแดง ยังคงยืดเยื้อส่งผลกระทบต่อการค้านำเข้า-ส่งออกของไทย โดยเฉพาะตลาดยุโรปและตะวันออกกลาง นอกจากนี้ ผู้ประกอบการยังเผชิญปัญหาการแข่งขันด้านการตลาดสูงขึ้น รวมถึงได้รับผลกระทบจากสินค้าราคาถูกที่ไม่ได้มาตรฐานจากต่างประเทศ ส่งผลให้ยอดขายสินค้าของผู้ประกอบการไทยลดลง ขณะที่ต้นทุนด้านราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้น

นายอัครเศรณีกล่าวว่า ส่วนปัจจัยบวก จากภาคการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง และผลจากมาตรการยกเว้นวีซ่าฟรี ให้กับนักท่องเที่ยวจีน คาชัคสถาน อินเดียและไต้หวัน รวมถึงมาตรการอีซี อี-รีเซปต์ (Easy E-Receipt) ช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศ (ช่วงวันที่ 1 มกราคม-15 กุมภาพันธ์ 2567) และมาตรการตรึงราคาน้ำมันดีเซลไม่เกิน 30 บาทต่อลิตร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 ส่งผลดีต่อภาคธุรกิจ

วิตกปัจจัยนอกมากกว่าใน

นายอัครเศรณีกล่าวว่า ทั้งนี้ ในการสำรวจผู้ประกอบการ 1,316 ราย ครอบคลุม 46 กลุ่ม ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 พบว่าปัจจัยที่ผู้ประกอบการกังวลเพิ่มขึ้น ได้แก่ 85.1% กังวลเรื่องเศรษฐกิจโลก 74.3% กังวลอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 53.7% กังวลราคาน้ำมัน 48.5% กังวลเศรษฐกิจในประเทศ ปัจจัยกังวลลดลง ได้แก่ อัตราแลกเปลี่ยน โดยเฉพาะมุมมองผู้ส่งออก โดยความกังวลเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงค่าเงินบาทเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ และสถานการณ์การเมืองในประเทศตามลำดับ ขณะที่ดัชนีคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า อยู่ที่ระดับ 100 เพิ่มขึ้นจาก 98.4 เดือนมกราคม 2567 ปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวของภาครัฐ และใกล้เข้าสู่ช่วงสงกรานต์ ช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายและการบริโภคในประเทศ ขณะที่การใช้จ่ายภาครัฐ ที่จะเพิ่มขึ้นช่วงไตรมาส 2 ปี 2567 หลังจาก พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 ได้รับอนุมัติ ขณะที่ปัจจัยที่ต้องติดตาม ได้แก่ ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกที่เพิ่มขึ้นจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน และความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออก ขณะที่สถานการณ์ภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนีโญ อาจส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมที่ใช้วัตถุดิบในภาคเกษตรและปริมาณน้ำในภาคอุตสาหกรรม

ส.อ.ท.เสนอรัฐช้อลดต้นทุน

นายอัครเศรณีกล่าวว่า ทาง ส.อ.ท.เป็นห่วงและคิดว่ารัฐบาล ก็ขยับทำงานที่จะช่วยเศรษฐกิจดีขึ้น โดย ส.อ.ท.มีข้อเสนอต่อรัฐบาล 4 ข้อ ได้แก่ 1.ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายและการบริโภคในประเทศ โดยเฉพาะมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยว ที่มีความต่อเนื่องไป นอกจากช่วงสงกรานต์ 2.เสนอให้ภาครัฐช้อดยามาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านน้ำมันเชื้อเพลิง โดยตรึงราคาน้ำมันดีเซล ไม่เกิน 30 บาทต่อลิตร และตรึงราคาแก๊สหุงต้มที่ราคา 423 บาทต่อถังขนาด 15 กิโลกรัม ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 31 มีนาคม 2567 และเน้นช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มที่เดือดร้อน อาทิ กลุ่มแท็กซี่ จักรยานยนต์รับจ้าง 3.สนับสนุนให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มสัดส่วน

การจัดซื้อจัดจ้างผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เป็นไม่น้อยกว่า 50% ของงบประมาณจัดซื้อจัดจ้าง จากปัจจุบันที่ให้ เป็นเอสเอ็มอี 30% โดยเฉพาะในหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น และ 4.เสนอให้คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) พิจารณาลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างเร่งด่วน เพราะต้นทุนดอกเบี้ยเป็นภาระของทั้งภาคธุรกิจและครัวเรือน ดังนั้น กนง.ควรมองให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายตอบโจทย์กับเศรษฐกิจของไทย ซึ่งเรื่องนี้จะเป็นการช่วยเหลือเรื่องค่าครองชีพได้

วิชาพีรจีนมาไทยพุ่ง3เท่า

น.ส.ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 รัฐบาลไทย-จีน ได้ออกมาตรการยกเลิกการตรวจลงตราเพื่อการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างกัน หรือวีซ่าฟรี เพื่อมุ่งเน้นในการอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางให้กับนักท่องเที่ยวของทั้ง 2 ประเทศ โดยได้สั่งการให้ ททท. สำนักงานในประเทศจีนทั้ง 5 สำนักงาน ได้แก่ 1.ปักกิ่ง 2.เซี่ยงไฮ้ 3.คุนหมิง 4.เฉิงตู และ 5.กว่างโจว เพื่อติดตามผลตอบรับหลังการดำเนินมาตรการดังกล่าวจากนักท่องเที่ยวจีน พบว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคมที่ผ่านมา ข้อมูลจาก Peoples Daily Online (จีน) และเว็บไซต์ท่องเที่ยวทริปดอทคอม (Trip.com) คาดว่าในปี 2567 นักท่องเที่ยวชาวไทยจะเดินทางไปจีนเพิ่มขึ้น 2 เท่า และนักท่องเที่ยวชาวจีนจะเดินทางมาไทยเพิ่มขึ้น 3 เท่า เมื่อเทียบกับปี 2562 ก่อนเกิดโควิด-19 ซึ่งหากดูจากสถิติจะเห็นว่า ตั้งแต่เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2567 นักท่องเที่ยวชาวจีน เดินทางมาเที่ยวไทยแล้วกว่า 1 ล้านคน และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะจากมาตรการวีซ่าฟรี

คนไทยเที่ยวจีนโต160%

“ข้อมูลจากซีทีบีพีระบุว่า นักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาไทยเพิ่มขึ้นกว่า 30% และจำนวนออเดอร์ของนักท่องเที่ยวไทยเดินทางเข้าไปเที่ยวจีนสูงขึ้น 3 เท่าตัว และสูงขึ้น 160% เมื่อเทียบกับปี 2562 โดยสัญญาณบวก ถือว่ามาตามคาด จึงมั่นใจจะมีนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาเที่ยวไทยได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ แต่ยังคงต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและคุณภาพสินค้าบริการ ตามที่รัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความร่วมมือด้านท่องเที่ยว



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 14 มีนาคม 2567

ปีที่: 47

ฉบับที่: 16804

หน้า: 1(ขวา), 7, 16

Col.Inch: 168.76Ad Value: 185,636

PRValue (x3): 556,908

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: นายกตัญญูราคาอย่างพุ่งต่อ ปลื้มโลละ90บ.

ระหว่างไทยและจีนมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงได้ออกวีซ่าฟรีชั่วคราวสำหรับนักท่องเที่ยวจีน เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566 สิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 และได้ใช้มาตรการวีซ่าฟรีถาวร เริ่มวันที่ 1 มีนาคมที่ผ่านมา ด้วย” น.ส.ฐาปนีย์กล่าว

วีซ่าฟรีถาวรหนุนเที่ยว

น.ส.ฐาปนีย์กล่าวว่า ปัจจัยบวกที่พบหลังประกาศใช้วีซ่าฟรี ได้แก่ 1.ยอดการจองของนักท่องเที่ยวจีนในช่วงนี้ยังคงอยู่ในระดับที่ดี เนื่องจากวีซ่าฟรีถือว่าเป็นที่รับรู้ในตลาดมาระยะหนึ่งแล้ว สะท้อนผ่านสื่อมวลชนจีนต้องการคลิปวิดีโอเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเริ่มใช้มาตรการเพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ในจีนเพิ่มอีก 2.ภาพรวมผลตอบรับจากการ Sale call agent demand level อยู่ในระดับที่ดีกว่าปีที่ผ่านมา

(อ่านต่อหน้า 16)

ต่อจากหน้า 7

ยางพุ่ง

จึงนับว่าเป็นสัญญาณเชิงบวก และข้อดีคือสามารถผ่าน ตม.ได้โดยไม่ต้องรอ ทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งการเดินทางในช่วงนี้กำลังเข้าสู่ช่วงผ่านจุดพีคไปแล้ว บัตรโดยสารจึงมีราคาตกลงอาจส่งผลดีต่อกนักท่องเที่ยวกกลุ่มเดินทางด้วยตัวเอง (เอฟไอที) และ Incentive ส่วนกรู๊ปทัวร์ยังอยู่ในภาวะฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป

จองตั๋วบิน-ร.พรวด3เท่า

น.ส.ฐาปนีย์กล่าวว่ 3.กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของจีน (CNTA) ของแต่ละมณฑล พบว่ามี Support Policy ค่อนข้างสูงสำหรับ Airline Travel Agent และ Charter Flight ส่งผลให้แต่ละหน่วยงานต้องการส่งเสริมการเดินทางอินบาวด์มากขึ้นด้วย และ 4.ในส่วนของกาการเดินทางวีซ่าฟรีของไทยในวันแรกตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ยอดการจองตั๋วเครื่องบิน และที่พักในไทย เพิ่มขึ้นประมาณ 3 เท่า เทียบกับช่วงก่อนโควิด-19 ปี 2562 และก่อนปี 2562 มียอดจองเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า โดยในส่วนนี้ นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ให้ความสำคัญและ

สั่งการให้ ททท. ติดตามสถานการณ์ ผลตอบรับควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์และทำการตลาดเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางของนักท่องเที่ยวจีนกลุ่มคุณภาพเพิ่มมากขึ้นด้วย

ยางพุ่งทะลุ90บาทในรอบ7ปี

น.ส.อัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ฝ่ายการเมือง) เปิดเผยถึงสถานการณ์ราคายางพาราในปัจจุบันดีดตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ราคายางที่ซื้อขายผ่านสำนักงานตลาดกลางยางพารา ของการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) พุ่งทะลุ 90 บาทไปแล้ว ซึ่งราคาซื้อขายยางแผ่นรมควันอยู่ที่ 90.09 บาท/กก. ถือเป็นราคาสูงที่สุดในรอบ 85 เดือน (7 ปี 1 เดือน) โดยปรับตัวสูงขึ้นมาอย่างต่อเนื่องและคาดว่าจะยังคงอยู่ในทิศทางแนวโน้มขาขึ้นต่อไป

น.ส.อัยรินทร์กล่าวว่า ราคายางที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์ในรอบ 7 ปี ถือเป็นขั้วเคลื่อนแนวทางตามนโยบายของรัฐบาลนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถือเป็นผลงานในรอบ 6 เดือนให้เกิดเป็นรูปธรรม ภายใต้นโยบาย “เกษตรกรต้องอยู่ดี สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ทวีพยากรเกษตรยั่งยืน” และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเกษตรกรและประชาชนร่วมกันลดก๊าซเรือนกระจกสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี และเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อน อันจะนำประเทศมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

นายกตัญญูให้ราคาอย่างพุ่งต่อ

ที่กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงกรณียางพาราปรับตัวสูงขึ้นก็โลกรั้มละกว่า 90 บาท สูงสุดในรอบ 7 ปี ว่า อยากให้ราคาขึ้นไปเรื่อยๆ เพราะความต้องการใช้ยางพาราทั่วโลกสูงขึ้น ต้องมองว่าทำอย่างไรให้ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น ซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรของรัฐบาลและพรรคเพื่อไทยพยายามหาทางให้ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น โดยการใช้เกษตรแม่นยำ ใช้ปุ๋ยที่ตรงสูตร และอยากให้มาเลเซียนำเข้ายางพาราจากประเทศไทย ไม่อยากให้ไทยเป็นเพียงทางผ่าน อย่างเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา มีข่าวว่ารถขนยางพารากว่า 100 คัน จะผ่านประเทศไทยไปยังประเทศเมียนมา เราไม่อนุญาตให้ผ่าน เพราะไม่รู้ว่าจะนำไปส่งจริงหรือนำมาขายใน

ประเทศไทย เมื่อภาคราชการมีความเข้มแข็งไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการคลังโดยกรมศุลกากร กระทรวงเกษตรฯ และกองทัพ รวมทั้งหลายหลายหน่วยงานไม่ปล่อยให้ยางเถื่อนเข้ามาในประเทศ เชื่อว่าราคายางจะสูงขึ้นได้อีก หวังว่าพี่น้องเกษตรกรไทยจะได้ประโยชน์ต่อไปอย่างต่อเนื่อง

“การที่ยางราคาสูงขึ้นในรอบ 7 ปี ถือเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องทำให้กับพี่น้องประชาชน และพยายามทำให้ดีที่สุดอยู่แล้ว” นายกตัญญูกล่าว

แม่ค้าเป็นงหวายใหม่แอล6

นางสุวรรณา หล้าภูเขียว แม่ค้าขายลอตเตอรี่ จ.เลย เปิดเผยถึงกรณีที่กองสลากเพิ่มช่องทางขายหวาย L6 ดิจิทัล ทางเว็บไซต์ โดยจะเริ่มขายวันที่ 17 มีนาคม ว่า จากที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะออกขายสลากกินแบ่งรัฐบาล ลอตเตอรี่ L6 แบบดิจิทัล ผ่านแพลตฟอร์ม โดยใช้ช่องทางเว็บไซต์จำหน่ายสลาก พร้อมรับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนั้น ตนมีอาชีพขายลอตเตอรี่มากกว่า 20 ปี บอกตรงๆ ยังไม่เข้าใจ กองสลากเขาจะขายกันยังไง ถ้ามหลายๆ คนก็ยังไม่เข้าใจซื้อและขายกันอย่างไร

“สับสนมาก พยายามติดตามข่าวแต่ก็อ่านไม่เข้าใจ มันซับซ้อน ลงนั้นลงนี่ไปหมดเพราะเราไม่รู้เรื่องไอที แอปพลิเคชัน สแกนคิวอาร์โค้ด ทำไม่เป็น แต่หากมีการเปิดขายพวกขายลอตเตอรี่ เดินขายไม่มีหน้าร้านคงตายกันหมด เลิกอาชีพขายหวายไปเลย วันนี้กองสลากผลิตพิมพ์สลากเอง ขายเอง จ่ายเงินเอง ชาวบ้านอย่างเราก็รอดงาน ออกหวาย N3 L6 กองสลากไม่มองคนมีอาชีพขายลอตเตอรี่ที่จริงเราช่วยกองสลากช่วยขายให้แต่ละงวดวันนี้มาเปลี่ยน เพียงแค่แก้ปัญหาการขายสลากเกินราคา ปัญหาที่รู้ว่าจะเกิดจากอะไร ก็จากกองสลากทั้งนั้น การจัดสรรโควต้าให้ใครบ้างชาวบ้านได้รับไหมวันนี้ พวกเราทำใจแล้ว” นางสุวรรณากล่าว



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน
กรอบบ่าย

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 15 มีนาคม 2567

ปีที่: 47

ฉบับที่: 16805

หน้า: 1(บน), 7

Col.Inch: 162.85 Ad Value: 179,135

PRValue (x3): 537,405

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 'ยาง'เฮทะลโล90บ. มากสุดในรอบ7ปี

'ยาง'เฮทะลโล90บ. มากสุดในรอบ7ปี

รบ.ปลื้ม-ยังลุ้นขึ้นได้อีก ททท.ชี้โอนิสงส์วีซ่าฟรี 'เงิน'จูงเที่ยวเพิ่ม3เท่า

เฮราคายางทะลโล 90 บาท/กก. สูงสุดในรอบ 7 ปี
เชื่อกันได้อีก 1 เม.ย.แบงก์ชาติคลอดมาตรการแก้หนี้
เรื้อรัง 2 กลุ่ม ส.อ.ท.เผยดัชนีอุตสาหกรรมตัว (อ่านต่อหน้า 7)

ต่อจากหน้า 1

'ยาง'เฮ

คลอดเกณฑ์แก้หนี้เรื้อรัง1เม.ย.

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) น.ส.อรมนต์ จันทพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายคุ้มครองและตรวจสอบบริการทางการเงิน ธปท. สรุปประเด็น Media briefing แบงก์ชาติชวนคุย #แก้หนี้ยั่งยืน Ep.2 ทางเลือกปิดจบหนี้เรื้อรัง ว่าตามที่ ธปท.ออกหลักเกณฑ์การให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม (Responsible Lending) เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2567 ซึ่งเป็นการยกระดับการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ของสถาบันการเงินจากการขอความร่วมมือ เป็นกำหนดให้สถาบันการเงินต้องดูแลลูกหนี้ที่มีปัญหาชำระหนี้ด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ และช่วยลูกหนี้ที่เข้าข่ายเป็นหนี้เรื้อรังให้ปิดจบหนี้ได้ รวมถึงคุ้มครองสิทธิลูกหนี้ ซึ่งบางส่วนมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา เช่น การปรับโครงสร้างหนี้ให้

ลูกหนี้รายย่อยและ SMEs ที่มีปัญหาชำระหนี้ทั้งก่อนเป็นหนี้เสีย (non-NPL) และหลังเป็นหนี้เสีย (เอ็นพีแอล) อย่างน้อย 1 ครั้ง การคุ้มครองสิทธิลูกหนี้ให้เป็นธรรมยิ่งขึ้น เช่น ห้ามคิดค่าปรับไถ่ถอนสินเชื่อก่อนกำหนด (prepayment fee) สำหรับสินเชื่อรายย่อย (ยกเว้นกรณีรีไฟแนนซ์สินเชื่อภายใน 3 ปีแรก)

น.ส.อรมนต์กล่าวว่า ตั้งแต่ 1 เมษายน 2567 ลูกหนี้ที่เข้าข่ายเป็นหนี้เรื้อรัง (Persistent Debt: PD) ที่เป็นกลุ่มเปราะบางจะได้รับความช่วยเหลือให้ปิดจบหนี้ได้เร็วขึ้นและลดภาระดอกเบี้ย โดยลูกหนี้ที่เข้าข่ายเรื้อรัง คือ ลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ ประเภทวงเงินหมุนเวียน (ไม่รวมสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน สินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล และบัตรเครดิต) ที่ไม่เป็นเอ็นพีแอล และชำระดอกเบี้ยรวมมากกว่าเงินต้นที่ชำระมาทั้งหมดเป็นระยะเวลา 2 ปีขึ้นไป 1.ลูกหนี้ที่เริ่มมีปัญหาหนี้เรื้อรัง (general PD) คือ ลูกหนี้ที่จ่ายดอกเบี้ยรวมมากกว่าเงินต้นรวมมาแล้ว 3 ปี แต่ไม่ถึง 5 ปี โดยลูกหนี้จะได้รับการแจ้ง

เตือน เพื่อกระตุ้นพฤติกรรมให้จ่ายชำระหนี้เพิ่มเติมและพิจารณาขอความช่วยเหลือให้สามารถปิดจบหนี้เร็วขึ้นได้ และ 2.ลูกหนี้ที่เป็นหนี้เรื้อรัง (severe PD) คือ ลูกหนี้ที่จ่ายดอกเบี้ยรวมมากกว่าเงินต้นรวมมาแล้ว 5 ปี และมีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 20,000 บาท สำหรับลูกหนี้สถาบันการเงินและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน หรือน้อยกว่า 10,000 บาท สำหรับลูกหนี้ส่วนบุคคล โดยลูกหนี้จะได้รับการแจ้งเตือน และสมัครใจเข้าร่วมมาตรการปิดจบหนี้เรื้อรัง (opt-in) ด้วยการเปลี่ยนประเภทสินเชื่อเป็นสินเชื่อที่ผ่อนชำระเป็นงวด (installment Loan) ให้ปิดจบหนี้ได้ภายใน 5 ปี ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงไม่เกิน 15% ต่อปี

"ลูกหนี้จะต้องปิดวงเงินสินเชื่อที่เข้าร่วมมาตรการ เพื่อให้ปิดจบหนี้ภายใต้มาตรการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการรายงานประวัติข้อมูลเครดิตว่าได้เข้าร่วมมาตรการดังกล่าวด้วย อย่างไรก็ตาม หากมีลูกหนี้ที่เข้าร่วมมาตรการและเกิดปัญหาผ่อนต่อไม่ไหว ลูกหนี้จะออกจากมาตรการ โดยเจ้าหนี้จะให้ลูกหนี้เข้าปรับโครงสร้างหนี้แทน ซึ่งจะได้รับการพิจารณาดอกเบี้ยเป็นรายกรณี" น.ส.อรมนต์กล่าว

มุ่งปิดจบหนี้เรื้อรังบุคคล

น.ส.อรมนต์กล่าวว่า มาตรการปิดจบหนี้เรื้อรังจะเน้นช่วยลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ ประเภทวงเงินหมุนเวียนที่จ่ายขั้นต่ำมานาน ซึ่งมีความตั้งใจจะปิดจบหนี้และสมัครใจในการเข้าร่วมมาตรการ สำหรับลูกหนี้กลุ่มอื่นๆ ที่มีปัญหาในการชำระหนี้สามารถติดต่อเจ้าหนี้เพื่อขอรับความช่วยเหลือ โดยเฉพาะการปรับโครงสร้างหนี้ภายใต้เกณฑ์ Responsible Lending หรือแนวทางอื่นๆ



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน
กรอบ่าย

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 15 มีนาคม 2567

ปีที่: 47

ฉบับที่: 16805

หน้า: 1(บน), 7

Col.Inch: 162.85 Ad Value: 179,135

PRValue (x3): 537,405

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 'ยาง'เฮทะลุโล90บ. มากสุดในรอบ7ปี

ภายใต้การแก้หนี้ที่ยั่งยืนของ ธปท.

น.ส.อรมนต์กล่าวว่า ธปท.จะกำกับดูแล ผู้ให้บริการอย่างใกล้ชิด ติดตามและผลักดัน ให้ผู้ให้บริการปฏิบัติตามเกณฑ์ Responsible Lending อย่างจริงจัง เพื่อให้มั่นใจว่าลูกหนี้ ได้รับการช่วยเหลือที่ทันการณ์ เหมาะสม และ ได้รับบริการที่เป็นธรรม โดยในเดือนมีนาคม 2567 จะเข้าตรวจสอบผู้ประกอบการที่ให้บริการผ่าน การตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เช่น สุ่มตรวจสอบ การปรับโครงสร้างหนี้ ว่าผู้ให้บริการได้เข้า ช่วยเหลือแก้หนี้จริง รวมถึงคุณภาพของการ ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ หาก ธปท.ตรวจสอบ พบประเด็นสำคัญ จะสั่งการให้ผู้ให้บริการแก้ไข ทันที และพิจารณาบทลงโทษที่เหมาะสมต่อไป

หนี้จีดีพีโต2.3%เหตุ3ปัจจัย

นายอมรเทพ จาวะลา ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสำนักวิจัย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เปิดเผยว่า สำนักวิจัยปรับ คาดการณ์เศรษฐกิจไทยปี 2567 เหลือ 2.3% จากเดิม 3.1% ถือเป็นจีดีพีระดับที่ต่ำมากอีก ปีหนึ่ง จาก 3 ปัจจัยหลัก คือ การบริโภคคนไทย ชะงัก การลงทุนภาคธุรกิจหดตัว และการ ส่งออกฟื้นตัวช้า

นายอมรเทพกล่าวว่า สำหรับการบริโภค ของคนไทยเผชิญความเสี่ยงมากกว่าที่คาด โดยครั้งแรก 2567 เริ่มเห็นสัญญาณอ่อนตัว ของการใช้จ่ายของครัวเรือน โดยเฉพาะ สินค้าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็นสัดส่วน ใหญ่ของจีดีพี สาเหตุหลักคือรายได้ครัวเรือน ฟื้นตัวช้า แม้การท่องเที่ยวเริ่มกลับมา แต่ยังไม่ ใช้จ่ายกระจุกตัวบางทำเล บางธุรกิจ ขณะที่ภาค การเกษตรอ่อนแอจากการชะลอตัวของ การจ้างงานภาคการผลิต แม้ว่ามาตรการกระตุ้น เศรษฐกิจล่าสุดของรัฐบาลช่วยกระตุ้นการ ใช้จ่ายในบริการและสินค้าไม่คงทนเป็นการ ชั่วคราว แต่น่าจะไม่เพียงพอที่จะชดเชย ผลกระทบจากรายได้ที่อ่อนแอ สำหรับการ ลงทุนภาคธุรกิจหดตัวหนักกว่าที่คาดไว้ก่อนหน้านี้ การใช้จ่ายงบต่างๆ ล่าช้า กระทบความเชื่อมั่น ของเอกชน และสำหรับการส่งออกฟื้นตัวช้า กว่าที่คาด ขณะที่ดอกเบี้ยนโยบายของไทย คาดว่าจะปรับลดเร็วสุดน่าจะเป็นเดือนเมษายน จาก 2.50% เป็น 2.25% การปรับลดดอกเบี้ย คงไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ เป็นเพียง การพุงชั่วคราว เพราะปัญหาเชิงโครงสร้าง ของไทยยังมีอยู่ เช่น ขาดการลงทุนจากต่างชาติ การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวน้อย การขาดทักษะ

แรงงาน สังคมสูงอายุของไทย ทำให้เศรษฐกิจ ไทยโตช้า 3% จึงอยากเห็นมาตรการภาครัฐ ในการเร่งปรับปรุงปัญหาเชิงโครงสร้างเหล่านี้ และเน้นศักยภาพของไทยโตขึ้นได้ในอนาคต

ลุ้นครึ่งหลังปีท่องเที่ยวฟื้น

นายอมรเทพกล่าวว่า ครึ่งแรกของปี 2567 คาดว่าเศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงภาวะชะงักงัน เนื่องจากการใช้จ่ายของครัวเรือนที่อ่อนแอ การลงทุนภาคเอกชนที่ซบเซม และการจ่ายเงิน งบประมาณที่ล่าช้า ครึ่งหลังของปีอาจเห็นการ เติบโตที่เร่งขึ้น ซึ่งขับเคลื่อนโดยการเพิ่มขึ้น ของการใช้จ่ายของรัฐบาลและการลงทุนภาครัฐ ทั้งนี้ ความมีเสถียรภาพทางการเงินยังคงเป็น สิ่งสำคัญ โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) น่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างระมัดระวัง ทั้งนี้ ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ โดยเฉพาะระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน จะสร้าง ความเสี่ยงที่สำคัญต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ไทย ขณะที่เศรษฐกิจไทยน่าจะเร่งขึ้นแรงใน ช่วงครึ่งปีหลังจากแรงส่งภาครัฐ ซึ่งเป็นแรง ขับเคลื่อนสำคัญและการกระจายรายได้จาก การท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวดีขึ้น โดยสำนักวิจัย จะติดตามพัฒนาการทางเศรษฐกิจโลกและ เศรษฐกิจไทยอย่างใกล้ชิดต่อไป

ปัจจัยรุมเร้ากดดันอุตสาหกรรม

นายอิตเรศ รัตนดิกล ฤกษ์ รองประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาค อุตสาหกรรมในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 อยู่ที่ ระดับ 90.0 ปรับตัวลดลงเล็กน้อย จาก 90.6 เดือนมกราคม 2567 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบ ของดัชนีพบว่ายอดขายโดยรวม ค่าสั่งซื้อ โดยรวม ปริมาณการผลิต และผลประกอบการ ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้า โดยมีปัจจัย ลบจากอุปสงค์ในประเทศชะลอตัวลงจาก ความกังวลเกี่ยวกับค่าครองชีพและปัญหานี้ ครัวเรือน ส่งผลให้ประชาชนระมัดระวังการ ใช้จ่าย ด้านการส่งออก ยังคงชะลอตัว เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าที่ ยังอ่อนแอ โดยเฉพาะจีนและญี่ปุ่น ประกอบ กับปัญหาความขัดแย้งบริเวณทะเลแดง ยังคง ยืดเยื้อส่งผลกระทบต่อการค้า-ส่งออกของ ไทยโดยเฉพาะตลาดยุโรปและตะวันออกกลาง นอกจากนี้ ผู้ประกอบการยังเผชิญปัญหา การแข่งขันด้านการตลาดสูงขึ้น รวมถึงได้รับ ผลกระทบจากสินค้าราคาถูกที่ไม่ได้มาตรฐาน จากต่างประเทศ ส่งผลให้ยอดขายสินค้าของ

ผู้ประกอบการไทยลดลง ขณะที่ต้นทุนด้าน ราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้น

นายอิตเรศกล่าวว่า ส่วนปัจจัยบวก จากภาค การท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง และผลจาก มาตรการยกเว้นวีซ่าฟรี ให้กับนักท่องเที่ยวจีน คาร์คัสสถาน อินเดียและไต้หวัน รวมถึงมาตรการ อีซี อี-รีซีพ (Easy E-Receipt) ช่วยกระตุ้น การใช้จ่ายในประเทศ (ช่วงวันที่ 1 มกราคม- 15 กุมภาพันธ์ 2567) และมาตรการตรึงราคา น้ำมันดีเซลไม่เกิน 30 บาทต่อลิตร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 ส่งผลดีต่อภาคธุรกิจ

วิตปัจจัยนอกมากกว่าใน

นายอิตเรศกล่าวว่า ทั้งนี้ ในการสำรวจ ผู้ประกอบการ 1,316 ราย ครอบคลุม 46 กลุ่ม ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 พบว่าปัจจัย ที่ผู้ประกอบการกังวลเพิ่มขึ้น ได้แก่ 85.1% กังวลเรื่องเศรษฐกิจโลก 74.3% กังวลอัตรา ดอกเบี้ยเงินกู้ 53.7% กังวลราคาน้ำมัน 48.5% กังวลเศรษฐกิจในประเทศ ปัจจัยกังวล ลดลง ได้แก่ อัตราแลกเปลี่ยน โดยเฉพาะ มุมมองผู้ส่งออก โดยความกังวลเรื่องอัตรา แลกเปลี่ยนอ้างอิงค่าเงินบาทเทียบกับดอลลาร์ สหรัฐ และสถานการณ์การเมืองในประเทศ ตามลำดับ ขณะที่ดัชนีคาดการณ์ 3 เดือน ข้างหน้า อยู่ที่ระดับ 100 เพิ่มขึ้นจาก 98.4 เดือนมกราคม 2567 ปัจจัยสนับสนุนจาก มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวของภาครัฐ และใกล้เข้าสู่ช่วงสงกรานต์ ช่วยกระตุ้นการ ใช้จ่ายและการบริโภคในประเทศ ขณะที่การ ใช้จ่ายภาครัฐ ที่จะเพิ่มขึ้นช่วงไตรมาส 2 ปี 2567 หลังจาก พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 ได้รับอนุมัติ ขณะที่ ปัจจัยที่ต้องติดตาม ได้แก่ ความไม่แน่นอนของ เศรษฐกิจโลกที่เพิ่มขึ้นจากการชะลอตัวของ เศรษฐกิจจีน และความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออก ขณะที่สถานการณ์ภัยแล้งจากปรากฏการณ์ เอลนีโญ อาจส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม ที่ใช้วัตถุดิบในภาคเกษตรและปริมาณน้ำใน ภาคอุตสาหกรรม

ส.อ.ท.เสนอรัฐ4ข้อลดต้นทุน

นายอิตเรศกล่าวว่า ทาง ส.อ.ท.เป็นห่วง และคิดว่ารัฐบาล ก็ชยันทำงานที่จะช่วย เศรษฐกิจดีขึ้น โดย ส.อ.ท.มีข้อเสนอต่อรัฐบาล 4 ข้อ ได้แก่ 1.ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพิ่มเติม เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายและการบริโภค



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน กรอบบ่าย

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 15 มีนาคม 2567

ปีที่: 47

ฉบับที่: 16805

หน้า: 1(บน), 7

Col.Inch: 162.85Ad Value: 179,135

PRValue (x3): 537,405

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 'ยาง'เฮทะลุโล90บ. มากสุดในรอบ7ปี

ในประเทศ โดยเฉพาะมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยว ที่มีความต่อเนื่องไป นอกจากช่วงสงกรานต์ 2.เสนอให้ภาครัฐต่ออายุมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านน้ำมันเชื้อเพลิง โดยตรึงราคาน้ำมันดีเซล ไม่เกิน 30 บาทต่อลิตร และตรึงราคาแก๊สหุงต้มที่ราคา 423 บาทต่อถังขนาด 15 กิโลกรัม ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 31 มีนาคม 2567 และเน้นช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มที่เดือนร้อน อาทิ กลุ่มแท็กซี่ จักรยานยนต์รับจ้าง 3.สนับสนุนให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มสัดส่วนการจัดซื้อจัดจ้างผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเป็นไม่น้อยกว่า 50% ของงบประมาณจัดซื้อจัดจ้าง จากปัจจุบันที่เป็นเอสเอ็มอี 30% โดยเฉพาะในหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น และ 4.เสนอให้คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) พิจารณาลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างเร่งด่วน เพราะต้นทุนดอกเบี้ยเป็นภาระของทั้งภาคธุรกิจและครัวเรือน ดังนั้น กนง.ควรมองให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายตอบโจทย์กับเศรษฐกิจของไทย ซึ่งเรื่องนี้จะเป็นการช่วยเหลือเรื่องค่าครองชีพได้

วิชาฟรีเงินมาไทยพุ่ง3เท่า

น.ส.ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 รัฐบาลไทย-จีน ได้ออกมาตรการยกเลิกการตรวจลงตราเพื่อการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างกัน หรือวิชาฟรี เพื่อมุ่งเน้นในการอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางให้กับนักท่องเที่ยวของทั้ง 2 ประเทศ โดยได้สั่งการให้ ททท. สำนักงานในประเทศจีนทั้ง 5 สำนักงาน ได้แก่ 1.ปักกิ่ง 2.เซี่ยงไฮ้ 3.คุนหมิง 4.เฉิงตู และ 5.กว่างโจว เพื่อติดตามผลตอบรับหลังการดำเนินมาตรการดังกล่าวจากนักท่องเที่ยวจีน พบว่า ตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคมที่ผ่านมา ข้อมูลจาก Peoples Daily Online (จีน) และเว็บไซต์ท่องเที่ยวทริปดอทคอม (Trip.com) คาดว่าในปี 2567 นักท่องเที่ยวชาวไทยจะเดินทางไปจีนเพิ่มขึ้น 2 เท่า และนักท่องเที่ยวชาวจีนจะเดินทางมาไทยเพิ่มขึ้น 3 เท่า เมื่อเทียบกับปี 2562 ก่อนเกิดโควิด-19 ซึ่งหากดูจากสถิติจะเห็นว่า ตั้งแต่เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2567 นักท่องเที่ยวชาวจีน เดินทางมาเที่ยวไทยแล้วกว่า 1 ล้านคน และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะจากมาตรการวิชาฟรี

คนไทยเที่ยวจีนโต160%

“ข้อมูลจากซีทริประบุว่า นักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาไทยเพิ่มขึ้นกว่า 30% และจำนวนออเดอร์ของนักท่องเที่ยวไทยเดินทางเข้าไปเที่ยวจีนสูงขึ้น 3 เท่าตัว และสูงขึ้น 160% เมื่อเทียบกับปี 2562 โดยสัญญาณบวก ถือว่ามาตามคาด จึงมั่นใจจะมีนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาเที่ยวไทยได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ แต่ยังคงให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและคุณภาพสินค้าบริการ ตามที่รัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความร่วมมือด้านท่องเที่ยวระหว่างไทยและจีนมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงได้ออกวีซ่าฟรีชั่วคราวสำหรับนักท่องเที่ยวจีนเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566 สิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 และได้ใช้มาตรการวีซ่าฟรีถาวร เริ่มวันที่ 1 มีนาคมที่ผ่านมา ด้วย” น.ส.ฐาปนีย์กล่าว

วิชาฟรีถาวรหนุนเที่ยว

น.ส.ฐาปนีย์กล่าวว่า ปัจจัยบวกที่พบหลังประกาศใช้วิชาฟรี ได้แก่ 1.ยอดการจองของนักท่องเที่ยวจีนในช่วงนี้ยังคงอยู่ในระดับที่ดี เนื่องจากวิชาฟรีถือว่าเป็นที่รับรู้ในตลาดมาระยะหนึ่งแล้ว สะท้อนผ่านสื่อมวลชนจีนต้องการคลิปวิดีโอเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเริ่มใช้มาตรการเพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ในจีนเพิ่มอีก 2.ภาพรวมผลตอบรับจากการ Sale call agent demand level อยู่ในระดับที่ดีกว่าปีที่ผ่านมา จึงนับว่าเป็นสัญญาณเชิงบวก และข้อดีคือสามารถผ่าน ตม.ได้โดยไม่ต้องรอ ทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมยิ่งขึ้น ซึ่งการเดินทางในช่วงนี้กำลังเข้าสู่ช่วงผ่านจุดพีคไปแล้ว บัตรโดยสารจึงมีราคาตกลงอาจส่งผลดีต่อนักท่องเที่ยวกลุ่มเดินทางด้วยตัวเอง (เอฟไอที) และ Incentive ส่วนกรู๊ปทัวร์ยังอยู่ในภาวะฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป

จองตั๋วบิน-ร.พรวด3เท่า

น.ส.ฐาปนีย์กล่าวว่า 3.กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของจีน (CNTA) ของแต่ละมณฑล พบว่ามี Support Policy ค่อนข้างสูงสำหรับ Airline Travel Agent และ Charter Flight ส่งผลให้แต่ละหน่วยงานต้องการส่งเสริมการเดินทางอินบาวด์มากขึ้นด้วย และ 4.ในส่วนของกรดำเนินการวีซ่าฟรีของไทยในวันแรก ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ยอดการจองตั๋วเครื่องบิน และที่พักในไทย เพิ่มขึ้นประมาณ 3 เท่า เทียบกับช่วงก่อนโควิด-19 ปี 2562 และก่อนปี 2562 มียอดจองเพิ่มขึ้น

เป็น 2 เท่า โดยในส่วนนี้ นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ให้ความสำคัญและสั่งการให้ ททท. ติดตามสถานการณ์ ผลตอบรับควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์และทำการตลาดเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางของนักท่องเที่ยวจีนกลุ่มคุณภาพเพิ่มมากขึ้นด้วย

ยางพุ่งทะลุ90บาทในรอบ7ปี

น.ส.อัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ฝ่ายการเมือง) เปิดเผยถึงสถานการณ์ราคายางพาราในปัจจุบันติดตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ราคายางที่ซื้อขายผ่านสำนักงานตลาดกลางยางพารา ของการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) พุ่งทะลุ 90 บาทไปแล้ว ซึ่งราคาซื้อขายยางแผ่นรมควันอยู่ที่ 90.09 บาท/กก. ถือเป็นราคาสูงที่สุดในรอบ 85 เดือน (7 ปี 1 เดือน) โดยปรับตัวสูงขึ้นมาอย่างต่อเนื่องและคาดว่าจะยังคงอยู่ในทิศทางแนวโน้มขาขึ้นต่อไป

น.ส.อัยรินทร์กล่าวว่า ราคายางที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์ในรอบ 7 ปี ถือเป็นการขับเคลื่อนแนวทางตามนโยบายของรัฐบาลนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถือเป็นผลงานในรอบ 6 เดือนให้เกิดเป็นรูปธรรม ภายใต้ันนโยบาย “เกษตรกรต้องอยู่ดี สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ทรัพยากรเกษตรยั่งยืน” และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเกษตรกรและประชาชนร่วมกันลดก๊าซเรือนกระจกสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี และเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อน อันจะนำประเทศมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/บทบรรณาธิการ/คอลัมน์

วันที่: พุธที่ 14 มีนาคม 2567

ปีที่: 33

ฉบับที่: 12160

หน้า: 2(บน)

Col.Inch: 40.41 Ad Value: 44,451

PRValue (x3): 133,353

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: ชกไม่มีมุม: เร่งสกัดชายแดนกาญจนบุรี ยาบ้า-ยางพาราต้องแพงขึ้น



เร่งสกัดชายแดนกาญจนบุรี ยาบ้า-ยางพาราต้องแพงขึ้น

ขณะนี้ มีข่าวความเคลื่อนไหวของ พล.ต.ท.ยงเกียรติ มนปรางค์ต ผบช.ตชด. ในการลงพื้นที่ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของตชด. ตามแนวชายแดน

เป็นการขานรับคำสั่งของนายกฯ เศรษฐา ทวีสิน ที่ระบุว่า ชายแดนด้านนี้ เป็นช่องโหว่ในการลักลอบนำเข้ายาบ้า ยางพารา โคเถื่อน ไปจนถึงแรงงานเถื่อน ไฟป่า พีเอ็ม 2.5 ด้วย!

ก่อนหน้านี้ นายกฯ กำชับทั้งผบช.ภาค 7 และผบ.ตร. ให้เร่งแก้ปัญหาชายแดนกาญจนบุรี

โดยย้ำว่าชายแดนเหนือ อีสาน จัดการ ใค้อยู่หมัด แต่แล้วกลับมาทะลักเข้าด้านนี้

แถมชายแดนด้านอื่นแก้แล้ว มีผลเป็นรูปธรรม

เช่นปราบยาเถื่อนจนทำให้ราคายางพาราในประเทศขยับขึ้นอย่างพรวดพราด ล่าสุดทะลุโลละ 80 บาทแล้ว!!

การเคลื่อนไหวของผบช.ตชด. น่าจะเป็นการเสริมกำลังร่วมกับตำรวจพื้นที่ เพื่อให้การปราบปรามได้ผลขึ้น

ทั้งนี้ผบช.ตชด.กล่าวในที่ประชุมตำรวจตชด. ให้เร่งปฏิบัติตามนโยบายนายกฯ และผบ.ตร. ในการป้องกันอาชญากรรมตามแนวชายแดน

ไม่ว่าจะเป็นการลักลอบขนยาเสพติด ลักลอบนำเข้าสิ่งผิดกฎหมาย ยางพารา พืชการเกษตร รวมทั้งสัตว์สถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน

รวมถึงผลจากการสู้รบในประเทศเพื่อนบ้าน จึงมีการอพยพข้ามแดนเข้ามา ทั้งหนุ่มสาวหนีเกณฑ์ทหาร ทั้งแรงงานเถื่อน

แถมยังมีการลักลอบขุดทองในพื้นที่ อ.ทองผาภูมิ ซึ่งได้ประสานกับกรมอุทยานฯ เพื่อดำเนินการจับกุม!

ฟังดูแล้วที่ผบช.ตชด.เน้นย้ำ มีสารพัดปัญหาการกระทำผิดกฎหมายในพื้นที่แนวชายแดนด้านนี้ ลักลอบขุดทองก็ยังมี

นำมาสู่การเพิ่มความเข้มในการลาดตระเวน ตั้งจุดตรวจจุดสกัด ตามช่องทางเข้า-ออก ตามแนวชายแดน ช่องทางธรรมชาติ

โดยเฉพาะช่องทางธรรมชาติ มีการบินตรวจสอบเพื่อวางแผนสกัดกันอย่างเป็นพิเศษ!

ได้แต่หวังว่า เมื่อมีการทุ่มกำลังตำรวจตชด.เข้ามาปราบปรามจะได้ผล

อย่างยาบ้า มีการจับกุมแนวชายแดนด้านอื่นมากมาย แต่ปริมาณในท้องตลาดไม่ลดลง เพราะมีทะลักเข้าทางด้านนี้

ต้องทำให้ยาบ้าหายากไป ทำให้เป็นสินค้าหายากโดยมีดัชนีชี้วัดคือ ราคาต้องแพงขึ้นไปถึงเม็ดละเป็นร้อยบาท

ไม่ใช่ขายกันถูกๆ ซื้อมาเสฟกันได้ง่ายๆ อยู่ทุกตรอกซอกซอย

รวมทั้งยางพารา ที่ผ่านๆ มาตรวจจับยางเถื่อนจนราคาขยับขึ้น จากเดิม 3 โลร้อย ในยุคเศรษฐกิจขยับขึ้นเรื่อยๆ จนถึงโลละ 80 บาทแล้ว

ถ้าด้านกาญจนบุรีสกัดกันได้อย่างเด็ดขาด เป้าหมายของรัฐบาลที่จะทำให้ราคายางพาราเกิน 100 บาท ก็น่าจะเป็นไปได้

ทั้งหมดนี้เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรชาวสวนยาง และประชาชนทั่วประเทศหากทำให้ยาบ้ากลายเป็นของหายากราคาแพงแล้ว!!

วงศ์ ตาวัน

กยท. MOU อบก. บริหารจัดการคาร์บอนเครดิตในสวนยาง เพิ่มรายได้เสริมเกษตรกร

🕒 13 มีนาคม 2567 16:07 น. 👤 สยามรัฐออนไลน์ 📍 เกษตร



กยท. แท็กทีม อบก. ลงนาม MOU บริหารจัดการคาร์บอนเครดิตในสวนยาง เพิ่มรายได้เสริมเกษตรกร ลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศเป็นศูนย์

วันที่ 13 มี.ค.67 นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) พร้อมด้วยนายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "การพัฒนาโครงการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิต" มุ่งขับเคลื่อนบรรลุเป้าหมายปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ พร้อมสร้างรายได้เสริมชาวสวนยาง ณ ห้องราชไมตรี อาคาร 50 ปี กยท. สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

☰ ข่าวเกี่ยวข้อง

สยามรัฐใช้คุกกี้เพื่อเสริมประสบการณ์การใช้งาน
 ศึกษาเพิ่มเติม [นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล](#)
 และ [นโยบายคุกกี้](#)

ยินยอม



กยท. MOU กนอ. วิจัย-พัฒนานวัตกรรมอุตสาหกรรมยางไทย เน้นแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม



นโยบาย “รวม.ธรรมนัส” เห็นผล! ราคายางทะลุ 80 บ. สูงสุดในรอบ 41 เดือน



ลุยต่อ! เคาะใจทย์วิจัยยางปี 68 มุ่งต่อยอด-ขยายผลเป็นรูปธรรม



นายณกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มุ่งดำเนินงานสนับสนุนให้เกิดการสร้างรายได้ให้เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา นอกเหนือจากการผลิตยางธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์ไม้อย่างพารา โดยสร้างแหล่งรายได้ให้กับเกษตรกร ผ่านการเชื่อมโยงกับภาคเอกชนและสถาบันการเงิน เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้สูงขึ้นควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม เป็นฐานการการดูดซับก๊าซเรือนกระจกในภาคการเกษตร เพื่อบรรลุเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดไว้ ตามนโยบายความเป็นกลาง

ทางคาร์บอน (Carbon neutrality) ภายในปี ค.ศ. 2050 เพื่อให้ประเทศไทยเป็นผู้นำของอาเซียนในด้านการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Greenhouse Gas Emission) ได้ในปี ค.ศ. 2065

นายณกรณ์ กล่าวถึงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ในครั้งนี้ว่า ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ให้ความสำคัญในเรื่องการขับเคลื่อนภารกิจเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นเป้าหมายของรัฐบาลที่ต้องการให้ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Greenhouse Gas Emission) กยท. จึงได้ดำเนินการให้เกิดรูปธรรม โดยการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ครั้งนี้ กับ อบก. เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินโครงการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิต เปิดโอกาสในการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ให้สามารถนำต้นยางพาราที่อยู่ในพื้นที่สวนยางนำมาผ่านกระบวนการซื้อขายแลกเปลี่ยนคาร์บอนเครดิตได้ ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งที่ผ่านมา กยท. ได้ดำเนินโครงการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิตและยื่นขึ้นทะเบียนโครงการนำร่องกับ อบก. มีชาวสวนยางในพื้นที่ จ.จันทบุรี จ.เลย และ จ.สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมจำนวน 2,299 ราย โดยมีพื้นที่สวนยางที่เข้าร่วมแล้วกว่า 50,000 ไร่ โดยคาดว่าจะการดำเนินโครงการนำร่องในช่วง 7 ปี จะสามารถสะสมปริมาณคาร์บอนเครดิตได้กว่า 1.3 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO₂e) คิดเป็นมูลค่ากว่า 390 ล้านบาท ซึ่งหากเกษตรกรมีสวนยาง 1 ไร่ จะสามารถกักเก็บปริมาณคาร์บอนเครดิตได้ประมาณ 4 ตัน สร้างรายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตเฉลี่ย 1,200 บาท/ไร่ ถือเป็นรายได้เสริมที่เกษตรกรจะได้รับจากพื้นที่สวนยาง นอกเหนือจากการขายผลผลิตยางเพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ กยท. พร้อมทั้งจะผลักดันสวนยางให้เกิดการซื้อขายคาร์บอนเครดิตเพิ่มเติมและให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดต่อไป





นายณกรณ์ กล่าวถึงการดำเนินงานในขั้นตอนต่อไปว่า กยท. จะร่วมกับ อบก. แลกเปลี่ยนข้อมูลกับนักวิจัย และนักวิชาการเกษตรที่มีความเชี่ยวชาญ รวมถึงการนำเทคโนโลยีที่มีความแม่นยำสูงมาใช้ในการประเมินปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในสวนยาง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด เช่น เทคโนโลยี LiDAR อากาศยานไร้คนขับ และดาวเทียม ตลอดจนกำหนดแนวทางและกิจกรรมเพื่อยกระดับการจัดการสวนยางให้ดียิ่งขึ้น โดยการยืดอายุสวนยางด้วยวิธีการกรีดยางหน้าสูง การใช้แก๊สเอทิลีนเร่งน้ำยาง และการกรีดยาง ด้วยระบบกรีดยางที่ต่ำ ซึ่งจะช่วยยืดอายุการโค่นได้อีก 5-10 ปี และเพิ่มปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในสวนยางมากขึ้น ควบคู่ไปกับการลดปริมาณการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ซึ่งนอกจากจะช่วยลดทุน ยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร โดยเฉพาะในช่วงนี้ที่ระดับราคายางมีการปรับตัวสูงขึ้นอีกด้วย

นายณกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกเหนือจากการส่งเสริมให้เกษตรกรนำสวนยางมาซื้อขายคาร์บอนเครดิตแล้ว กยท. ยังได้วางแนวทางในการหาตลาดรองรับจากภาคเอกชนที่มีความต้องการซื้อคาร์บอนเครดิต รวมถึงสร้างร่วมมือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการพัฒนาแพลตฟอร์มกระดานซื้อขายแลกเปลี่ยนคาร์บอนเครดิต รองรับการซื้อขายคาร์บอนเครดิตในอนาคต

สยามรัฐใช้คุกกี้เพื่อเสริมประสบการณ์การใช้งาน
ศึกษาเพิ่มเติม [นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล](#)
และ [นโยบายคุกกี้](#)

ยินยอม



"การดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ในครั้งนี้ จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตและเพิ่มรายได้ อีกช่องทางหนึ่งให้แก่เกษตรกร นอกเหนือจากการขายวัตถุดิบยางพารา อีกทั้งยังเป็นการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในการดูดซับก๊าซเรือนกระจกจากภาคการเกษตร โดยยกระดับการแก้ไขปัญหาทางภูมิอากาศอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ให้กับประเทศไทยต่อไป" ผู้ว่าการ กยท. กล่าว

กยท

0

ถูกใจ

โพสต์

แชร์

ลืมการเปลี่ยนหลังคาราคาแพง: ราคาใน เชียงใหม่ อาจทำให้คุณทิ้ง

บริการมุ่งหลังคา | ค้นหาโฆษณา | Sponsored

เทรดทองCFDs ด้วยค่าสเปรดที่ต่ำที่สุด | เปิดบัญชีวันนี้

เทรดกับIC markets

IC Markets | Sponsored

สยามรัฐใช้คุกกี้เพื่อเสริมประสบการณ์การใช้งาน
ศึกษาเพิ่มเติม [นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล](#)
และ [นโยบายคุกกี้](#)

ยินยอม

สมัคร

(https://sondhitalk.com/)

[f \(https://www.facebook.com/sondhitalk\)](https://www.facebook.com/sondhitalk)
[t \(https://twitter.com/sondhitalk\)](https://twitter.com/sondhitalk)

[v \(https://www.youtube.com/c/Sondhitalk\)](https://www.youtube.com/c/Sondhitalk)

[i \(https://www.instagram.com/sondhitalk\)](https://www.instagram.com/sondhitalk)

ยางพาราพุ่งทะลุ 90 บ. สูงสุดในรอบ 7 ปี "ธรรมนัส" กำชับจัดการอย่างรอบด้าน ยกเป็นผลงาน ก.เกษตร

เผยแพร่: 13 มี.ค. 2567 14:53 | ปรับปรุง: 13 มี.ค. 2567 14:53

[f \(https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?app_id=574706704498021&u=https%3A%2F%2Fsondhitalk.com%2Fdetail%2F967000022470\)](https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?app_id=574706704498021&u=https%3A%2F%2Fsondhitalk.com%2Fdetail%2F967000022470)

[t \(https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https%3A%2F%2Fsondhitalk.com%2Fdetail%2F967000022470&text=%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A3\)](https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https%3A%2F%2Fsondhitalk.com%2Fdetail%2F967000022470&text=%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A3)



โฆษกเกษตรฯ เผย เอาจริง ต้นราคายางพาราดีขึ้นต่อเนื่อง ล่าสุดทะลุ 90 บาท สูงสุดในรอบ 85 เดือน เดินหน้าตามนโยบายรัฐบาลเศรษฐกิจ “ธรรมนัส” “คุมเข้มผลักดันขายคาร์บอนเครดิตในสวนยางไทย เพิ่มรายได้ชาวสวนยาง กว่า 2.4 หมื่นล้านบาท”

วันนี้ (13มี.ค.) นางสาวอัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ฝ่ายการเมือง) เปิดเผยถึงสถานการณ์ราคายางพาราในปัจจุบันติดตัวขึ้นสูงอย่างต่อเนื่องล่าสุด ราคายางที่ซื้อขายผ่านสำนักงานตลาดกลางยางพารา ของ กยท. พุ่งทะลุ 90 บาทไปแล้ว ซึ่งราคาซื้อขายยางแผ่นรมควัน อยู่ที่ 90.09 บาท/กก. ถือเป็นราคาสูงที่สุดในรอบ 85 เดือน (7 ปี 1 เดือน) โดยปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและคาดว่าจะยังคงอยู่ในทิศทางแนวโน้มขาขึ้นต่อไป ร้อยเอจธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำชับสั่งการให้นาย ณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย มุ่งดำเนินงานสนับสนุนให้เกิดการสร้างรายได้ให้เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา นอกเหนือจากการผลิตยางธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์ไม้อย่างพารา โดยสร้างแหล่งรายได้ให้กับเกษตรกร ผ่านกระบวนการซื้อ - ขายแลกเปลี่ยนคาร์บอนเครดิต เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้สูงขึ้น ควบคู่ไปกับการรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เป็นฐานการการดูแลรักษาสุขภาพเกษตรกร เพื่อบรรลุเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดไว้ ตามนโยบายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon neutrality) ภายในปี ค.ศ. 2050 เพื่อให้ประเทศไทยเป็นผู้นำของอาเซียนในด้านการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Greenhouse Gas Emission) ได้ในปี ค.ศ. 2065

ยางพาราที่เป็นไม้ยืนต้นที่มีความสามารถช่วยลดการปลดปล่อย ก๊าซเรือนกระจกได้ จึงเป็นแนวทางเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรจากการขายคาร์บอนเครดิตในสวนยาง โดยหากคำนวณจากพื้นที่สวนยางในประเทศที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย ทั้งหมดกว่า 20 ล้านไร่ สามารถช่วยกักเก็บคาร์บอนได้ประมาณ 80 ล้านตัน โดยใช้สูตรการคำนวณแอลโลเมตรรี่ ตามที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) กำหนด คิดเป็นรายได้จากการขายคาร์บอนเครดิต รวมเป็นมูลค่ากว่า 24,000 ล้านบาท (ราคาซื้อขายคาร์บอนเครดิต เฉลี่ย 300 บาท/ตัน)

โฆษกเกษตรฯ เปิดเผยว่า ราคายางที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์ในรอบ 7 ปี ถือเป็นความสำเร็จตามนโยบายของรัฐบาลเศรษฐกิจ ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถือเป็นผลงานในรอบ 6 เดือน ให้เกิดเป็นรูปธรรม ภายใต้นโยบาย “เกษตรกรต้องอยู่ดี ลินค่าเกษตรมูลค่าสูง ทรัพยากรเกษตรยั่งยืน” และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเกษตรกรและประชาชนร่วมกันลดก๊าซเรือนกระจกสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี และเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อน อันจะนำประเทศมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ”

[f \(https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?app_id=574706704498021&u=https%3A%2F%2Fsondhitalk.com%2Fdetail%2F967000022470\)](https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?app_id=574706704498021&u=https%3A%2F%2Fsondhitalk.com%2Fdetail%2F967000022470)

[t \(https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https%3A%2F%2Fsondhitalk.com%2Fdetail%2F967000022470&text=%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A3\)](https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https%3A%2F%2Fsondhitalk.com%2Fdetail%2F967000022470&text=%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A3)

SondhiX ใช้คุกกี้ (Cookies)

SondhiX ใช้คุกกี้ เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อนำเสนอ ประสบการณ์คอนเทนต์ที่ดีที่สุดให้กับผู้อ่านบนเว็บไซต์ และ แอปพลิเคชัน เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ (https://sondhitalk.com/terms-condition) และ นโยบายสิทธิส่วนบุคคล (https://sondhitalk.com/privacy-policy) ยอมรับ

เศรษฐกิจในประเทศไทย ธรรมนัส ดันต่อขายคาร์บอนเครดิต หลังราคาขายทุบสถิติ 90 บาท สูงสุด รอบ 85 เดือน

วันที่ 13 มีนาคม 2567 - 18:14 น.



เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น [อ่านเพิ่มเติมคลิก \(Privacy Policy\)](#) และ [\(Cookies Policy\)](#)

ยอมรับ

X



โฆษกเกษตรเผย ก.เกษตรเอจจริง ดันราคาขายพาราดีขึ้นต่อเนื่อง ล่าสุดทะลุ 90 บาท สูงสุดในรอบ 85 เดือน เดินหน้าตามนโยบายรัฐบาลเศรษฐกิจ “ธรรมนัส” “คุมเข้มผลักดันขายคาร์บอนเครดิตในสวนยางไทย เพิ่มรายได้ ชาวสวนยาง กว่า 2.4 หมื่นล้านบาท

วันที่ 13 มีนาคม 2567 นางสาวอัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ฝ่ายการเมือง) เปิดเผยถึงสถานการณ์ราคา ยางพาราในปัจจุบันดีดตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ราคาขายที่ซื้อขายผ่านสำนักงานตลาดกลางยางพารา ของการยาง แห่ง ประเทศไทย (กยท.) พุ่งทะลุ 90 บาทไปแล้ว ซึ่งราคาซื้อขายยางแผ่นรมควันอยู่ที่ 90.09 บาท/กก. ถือเป็นราคาสูง ที่สุดในรอบ 85 เดือน (7 ปี 1 เดือน) โดยปรับตัวสูงขึ้นมาอย่างต่อเนื่องและคาดว่าจะยังคงอยู่ในทิศทางแนวโน้มขาขึ้น ต่อไป

- บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้สูงอายุรับ 900 บาท เริ่มโอนแล้ว เช็กรายละเอียด
- ตระกูลสุโกศล ชี้แจงไม่ขายที่ดินท่าเลทอง ช่างเขื่อนทลชิตลม
- เปิดเกณฑ์แจกเงินผู้สูงอายุ 3,000 บาท เช็กขั้นตอนรับเงิน

ด้านร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำชับสั่งการให้ นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย มุ่งดำเนินงานสนับสนุนให้เกิดการสร้างรายได้ให้เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา นอกเหนือจากการผลิตยางธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์ไม้อยางพารา

โดยสร้างแหล่งรายได้ให้กับเกษตรกร ผ่านกระบวนการ ชื้อ – ขายแลกเปลี่ยนคาร์บอนเครดิต เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้สูงขึ้น ควบคู่ไปกับการ รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม เป็นฐานการดูดซับก๊าซเรือนกระจกในภาคการเกษตร เพื่อบรรลุเป้าหมายที่รัฐบาล กำหนดไว้

ตามนโยบายความเป็น กลางทางคาร์บอน (Carbon neutrality) ภายในปี ค.ศ. 2050 เพื่อให้ประเทศไทยเป็นผู้นำของอาเซียนในด้านการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Greenhouse Gas Emission) ได้ในปี ค.ศ.2065

ยางพาราที่เป็นไม้ยืนต้นที่มีความสามารถช่วยลดการปลดปล่อย ก๊าซเรือนกระจกได้ จึงเป็นแนวทางเพิ่มรายได้ให้ เกษตรกรจากการขายคาร์บอนเครดิตในสวนยาง โดยหากคำนวณจากพื้นที่สวนยางในประเทศที่ขึ้นทะเบียนกับการยาง แห่งประเทศไทย ทั้งหมดกว่า 20 ล้านไร่ สามารถช่วยกักเก็บคาร์บอนได้ประมาณ 80 ล้านตัน

โดยใช้สูตรการคำนวณ แอลโลเมตรี ตามที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) กำหนด คิดเป็นรายได้จากการขายคาร์บอน เครดิต รวมเป็นมูลค่ากว่า 24,000 ล้านบาท (ราคาซื้อขายคาร์บอนเครดิต เฉลี่ย 300 บาทตัน)

เนื้อหาที่ได้รับการโปรโมต

recommended by mgid



9 นาที น้ำแข็งเพียบ!

RABBIT ICE

น้ำแข็งสะอาด ผลิตได้ใน 9 นาที ต้องใช้เครื่องนี้ ไม่กินไฟ

เรียนรู้เพิ่มเติม



โฆษกเกษตรฯ เปิดเผยว่า ราคาขายที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์ในรอบ 7 ปี ถือเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนแนวทางตาม นโยบายของรัฐบาลนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถือเป็นผลงานในรอบ 6 เดือน ให้เกิดเป็นรูปธรรม ภายใต้นโยบาย “เกษตรกรต้องอยู่ดี สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ทรัพยากรเกษตรยั่งยืน” และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเกษตรกรและประชาชนร่วมกันลดก๊าซเรือนกระจกสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี และเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อน อันจะนำประเทศมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

- “ธรรมนัส” ผนัก กมธ.ความมั่นคง ลุยแก้ยางพาราเถื่อน จ.กาญจนบุรี
- ธรรมนัส ลงพื้นที่ ชูแผนพัฒนาคลองแม่ข่า จ.เชียงใหม่
- “ธรรมนัส” หนุน วทส.5 สร้างเครือข่ายรัฐ-เอกชนพัฒนาชีวิตเกษตรกรไทย

เดี๋ยวนี้

กยท. ผนึกกำลัง กนอ. ลงนาม MOU วิจัย-พัฒนานวัตกรรมยางไทย เน้นการแปรรูป สร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์



เผยแพร่ วันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2567

(วันที่ 11 มีนาคม 2567) การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ร่วมกับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ร่วมลงนาม MOU “การวิจัยพัฒนา การบริการวิชาการ และความเป็นไปได้ของ การค้าบริการวิชาการของพวกรวมและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องที่สอดคล้องกับเชิงอุตสาหกรรม” โดย **ดร.เชิด เลิศวัช** [เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อ่านเพิ่มเติมคลิก \(Privacy Policy\) และ \(Cookies Policy\)](#) X

พยานในการลงนาม ระหว่าง **นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท** ผู้ว่าการ กยท. และ **รศ.ดร.วิรัช อัมระपाल** ผู้ว่าการ กนอ. เพื่อประสานความร่วมมือพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจด้านยางพารา ควบคู่การ



จัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน สู่การเติบโตทางเศรษฐกิจไทยอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พระนคร กรุงเทพฯ





ดร.เพิก เลิศวังพง ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า กยท. เป็นองค์กรกลางรับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการยางพาราของประเทศทั้งระบบอย่างครบวงจร และมีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพาราโลก ซึ่งเป็นไปตามนโยบายหลักของ **ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า** รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ให้ความสำคัญในการสร้างรายได้ให้กับภาคการเกษตร ตามนโยบาย “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” และให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการยาง ทั้งด้านวิชาการ การเงิน การผลิต การแปรรูป การอุตสาหกรรม การตลาด และการประกอบธุรกิจ เพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืนสอดคล้องกับแนวทางบริหารด้านยางพารา “อยู่ได้ พอใจ ยั่งยืน” ที่มีนโยบายส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางพารา โดยเฉพาะล้อยาง ซึ่งจะช่วยลดซับปริมาณผลผลิตยางออกจากตลาดได้ไม่ต่ำกว่าปีละ 400,000 ตัน พร้อมส่งเสริมงานด้านการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ และสนับสนุนสถาบันเกษตรกรให้พัฒนาศักยภาพ สามารถต่อยอดสู่การแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลายน้ำ เน้นการทำตลาดแบบจริงจัง สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ กยท. และ กนอ. ต่างเป็นองค์กรที่มีศักยภาพ และพร้อมประสานความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากรและองค์ความรู้เกี่ยวกับยางพาราในภาคอุตสาหกรรม เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยางพาราของไทย ควบคู่ไปกับการจัดการและรักษาสมดุลสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนให้เกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไทยต่อไป สามารถยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยางพาราให้ดียิ่งขึ้น



นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้ ทั้ง 2 หน่วยงานมีความตั้งใจในการผสมผสานศักยภาพองค์ความรู้เฉพาะทาง ทั้งความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านยางพาราของ กยท. และด้านการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมของ กนอ. ซึ่ง กยท. พร้อมร่วมสนับสนุน ส่งเสริมการศึกษา วิจัย พัฒนา การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ยาง โดยมุ่งเน้นการแปรรูปจากผลผลิตยางที่มาจากเกษตรกรชาวสวนยาง และสนับสนุนการลงทุนจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมด้านยางพารา ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ในพื้นที่ของ กยท. และ กนอ. รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมด้านยางพารา เพื่อให้เกิดการดำเนินธุรกิจยางพาราครบวงจรทั้งกระบวนการ ซึ่งนิคมอุตสาหกรรมยางจะเป็นส่วนสำคัญต่อการพัฒนา เพิ่มรายได้ และสร้างความยั่งยืนทางอาชีพให้กับชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกร และเพื่อประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ดียิ่งขึ้น





“หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือในครั้งนี จะนำไปสู่การพัฒนา-สร้างอุตสาหกรรมและธุรกิจยางพารา และธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่มีศักยภาพในนิคมอุตสาหกรรม เพื่อประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นต่อผู้เกี่ยวข้องในทุกภาค ส่วนของงานยางพาราต่อไป” นายณกรณ์ กล่าวในที่สุด





นายยุทธศักดิ์ สุภสร ประธานกรรมการ กนอ. กล่าวแสดงความยินดีภายหลังเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) การวิจัยพัฒนา การบริการวิชาการ และความเป็นไปได้ของการดำเนินธุรกิจยางพาราและธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่มีศักยภาพในนิคมอุตสาหกรรม ระหว่าง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ว่า MOU ฉบับนี้ เกิดจากเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นของ กนอ. และ กยท. ในการพัฒนาบุคลากรและองค์ความรู้เกี่ยวกับยางพาราในภาคอุตสาหกรรม โดยใช้ศักยภาพด้านการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมของ กนอ. ร่วมกับความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของ กยท. เพื่อสนับสนุนความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) และขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยางพาราของประเทศอย่างยั่งยืนควบคู่กับการจัดการสิ่งแวดล้อม







การเมือง

(https://mgronline.com/uptodate/1005/1200/start=0)

หน้าหลัก (https://mgronline.com) / ทันเหตุการณ์ (https://mgronline.com/uptodate/start=0)

/ Breaking News (https://mgronline.com/uptodate/1005/start=0)

/ การเมือง (https://mgronline.com/uptodate/1005/1200/start=0)

นายกฯ มั่นใจราคารายางพาราสูงขึ้นได้อีก หากเพิ่ม Supply ที่ถูกต้องเข้าไป

เผยแพร่: 13 มี.ค. 2567 19:39 ปรับปรุง: 13 มี.ค. 2567 19:39 โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ได้ยินข่าวดีจากกระทรวงเกษตรว่า ยางพาราราคาขึ้นอีก เป็น 90 บาทแล้วสูงสุดในรอบ 7 ปี เราอยากให้ขึ้นไปเรื่อยๆ เพราะเราทราบอยู่แล้วว่าความต้องการยางทั่วโลก ตอนนี้สูงมากวันนี้ผมว่าเราต้องมองไปจุดที่ว่า จะทำยังไงผลผลิตต่อไร่ของเราจะสูงขึ้นแล้วนะครับ

ทางผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรกรรมของเราเอง ก็พยายามหาทางทำให้ยางมีผลผลิตต่อไร่สูงขึ้นโดยใช้เกษตรแม่นยำ ให้อุปที่ตรงกับ ความต้องการทำให้ต้นผลิตรายางออกมาได้ดีขึ้น เพราะเราทราบอยู่แล้วว่ามาเลเซียนำเข้ายางถึง 80% ซึ่งเราก็อยากให้เขานำเข้าจาก ประเทศไทย ขณะที่การนำเข้ายางเถื่อนเราก็มีความเข้มงวดมาก ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการคลัง โดยกรมศุลกากร กระทรวงเกษตรฯ รวมถึงกองทัพประสานงานกันเป็นอย่างดีในทุก ๆ ด้าน ทำให้ยางเถื่อนเข้ามาได้ยาก

ผมมั่นใจครับว่า ด้วยศักยภาพ ควบคู่ไปกับการกระทำเกษตรแม่นยำ ราคารายางจะยังสูงขึ้นได้อีก และหากเพิ่มSupplyที่ถูกต้องเข้าไปอีก ผมเชื่อว่าพี่น้องเกษตรกรไทยก็จะได้ผลประโยชน์อย่างต่อเนื่องครับ

กำลังโหลด

(https://mgronline.com/uptodate/popular)

ตามข่าวสารผ่านทาง LINE



ติดตาม MGR Online



(https://www.instagram.com/mgronline)

วันพฤหัสบดี ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2567

หน้าแรก (<https://www.naewna.com/index.php>) / ในประเทศ (<https://www.naewna.com/local>)



ชาวสวนยางตรงเฮ!ราคายางพาราปรับตัวสูงขึ้น กิโลกรัมละ 85 บาท

วันพุธ ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2567, 13.40 น.

Tag: ยางพารา (<https://www.naewna.com/tags/ยางพารา>)

ราคายาง (<https://www.naewna.com/tags/ราคายาง>)

เกษตรกร (<https://www.naewna.com/tags/เกษตรกร>)

ตรัง (<https://www.naewna.com/tags/ตรัง>)



(<https://www.facebook.com/NaewnaOnline>)



(https://twitter.com/naewna_news)



(<https://page.line.me/hfu9282g?openQrModal=true>)



(<https://www.youtube.com/channel/UC7d3VlqC5LvvIraCNHBFtjw>)



(<https://www.instagram.com/naewnanews>)



(<https://www.tiktok.com/@naewna?lang=th-TH>)

ประธานสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางพาราจังหวัดตรัง เผยที่ราคายางพาราปรับตัวสูงขึ้น กิโลกรัมละ 85 บาทมาจากอยู่ในช่วงการปิดกรีดยางพารา การปราบปรามการลักลอบนำเข้า ยางพาราจากประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงเกิดโรคยางใบร่วง ทำให้ยางพารามีอยู่เพียง 20 เปอร์เซ็นต์ ประกอบกับบริษัทรับซื้อบางต้องการยางพาราจึงทำให้ราคาปรับตัวสูงขึ้น

วันนี้ (13 มี.ค.67) นายวิรัตน์ อังตรรัตน์ ประธานสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางพารา จังหวัดตรัง เปิดเผยว่า สถานการณ์การยางพาราขณะนี้มีการปรับขึ้นราคาอย่างต่อเนื่องโดย ราคาน้ำยางสดอยู่ที่ 73 บาทต่อกิโลกรัม ยางแผ่นดิบอยู่ที่ 85 บาทต่อกิโลกรัม นับว่าเป็นราคาที่ต่ำอย่างมาก ซึ่งการที่ราคาปรับตัวสูงขึ้นเป็นผลมาจากการที่อยู่ในช่วงการปิดกรีดยางพารา ทำให้ยางพาราออกสู่ท้องตลาดน้อยกว่าปกติ แต่ก็ยังมีเกษตรกรบางรายยังกรีดยางพารา เนื่องจากราคาดี ขณะนี้มียางพาราอยู่ในท้องตลาดประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ อีกทั้งบริษัทต่างๆก็มีการซื้อยางพารา โดยเฉพาะบริษัทที่ทำยางรถยนต์ ส่วนโรคใบร่วงของยางพารานั้นทำให้ยางพาราบางส่วนเสียหาย ไม่สามารถกรีดยางได้ ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น



ในส่วนของคุณะทำงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการปราบปรามการลักลอบยางพาราจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาจำหน่าย ส่งผลให้ยางพารามีราคาตกต่ำนั้น ซึ่งจากการเอาจริงเอาจังในการปราบปราม ทำให้ผู้ที่ลักลอบที่จะนำยางพาราจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาไม่กล้าที่จะลักลอบนำยางพาราเข้ามา ซึ่งถือว่าการปราบปรามการลักลอบนำยางพาราเข้ามานั้นเป็นผลดีกับเกษตรกรชาวสวนยางพาราเป็นอย่างมาก และถือว่าการแก้ไขปัญหายางพาราเริ่มมาถูกทางแล้ว - 003





เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น

ซ่อน

ความคิดเห็น 0 รายการ

เรียงลำดับตาม

เก่าที่สุด



เพิ่มความคิดเห็น...

ปลั๊กอินความคิดเห็นบน Facebook

ข่าวที่เกี่ยวข้อง



(<https://www.naewna.com/local/792815>) เย้ยกฎหมาย!! สาวหนีหมายจับอัฟกานหรืออยู่สบายลงโซเซียลเจ้าทุกข์หัวร้อนวอน ดร.เร่งจับ



“กลุ่มบริษัทศรีตรัง” เปิดตัว “ยางมีพิกัด” หรือ “ยาง GPS” สามารถตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของยางได้ (Traceability) 100% ประกาศความพร้อมตอบรับมาตรการตรวจสอบจากทั่วโลก รวมถึงทวีปยุโรปที่เตรียมบังคับใช้กฎหมายสินค้าปลอดการตัดไม้ทำลายป่า (EUDR) ภายในสิ้นปีนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญสู่ความยั่งยืนและสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันแก่อุตสาหกรรมยางพาราไทย ขณะที่ผู้บริหารมองภาพรวมอุตสาหกรรมยางธรรมชาติปี 2567 จะเติบโตจากดีมานด์ฝั่งยุโรปและสหรัฐฯ ที่ฟื้นตัว วางเป้าหมายปริมาณขายยางรวมในปีนี้ 1.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 15%

นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการบริหาร บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ STA ผู้นำธุรกิจยางธรรมชาติครบวงจรรายใหญ่ที่สุดของโลกและผู้ผลิตยางมือยางรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย นำทัพเปิดตัว “ยางมีพิกัด” หรือ “ยาง GPS” ร่วมกับผู้บริหารและพนักงานกลุ่มบริษัทศรีตรังทั้ง 26 สาขาในประเทศไทย และบริษัทย่อย 2 แห่งในอินโดนีเซีย ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีนายณกรณ์ ตรกรวิวัฒน์ ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ร่วมอำนวยการแถลงการณ์ภาวะเทียบ EUDR พร้อมแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับยางมีพิกัด (GPS) จะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยางพาราไทย และภาวะเทียบ EUDR ให้แก่เกษตรกรและผู้ค้ายางพาราได้ร่วมรับฟังผ่านช่องทางออนไลน์และภายในโรงงาน เพื่อมุ่งสร้างความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราไทยในทุกภาคส่วน

นายวีรสิทธิ์ เปิดเผยว่า กลุ่มบริษัทศรีตรังได้เปิดตัว “ยางมีพิกัด (GPS)” เพื่อแสดงความพร้อมตอบรับมาตรการหรือกฎหมายจากทั่วโลกที่ต้องการตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของยางธรรมชาติที่จำหน่าย และแสดงจุดยืนในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีความพร้อมรองรับการบังคับใช้กฎหมายสินค้าปลอดการตัดไม้ทำลายป่าของยุโรป หรือ EU Deforestation Regulation (EUDR) ที่คาดว่าจะเริ่มมีผลบังคับใช้ก่อนเป็นภูมิภาคแรกภายในสิ้นปี 2567 ซึ่งจะส่งผลให้การส่งออกยางธรรมชาติและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากยางธรรมชาติไปยุโรป ต้องผ่านการตรวจสอบแหล่งที่มาที่ยั่งยืนว่าไม่ได้อยู่ในพื้นที่เกี่ยวข้องกับการตัดไม้ทำลายป่าและบุกรุกป่าสงวน

[h/?template=colorbox&utm_source=thai-post&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-mid-article-a:Mid Article Thumbnails 2:](https://khaothai.net/h/?template=colorbox&utm_source=thai-post&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-mid-article-a:Mid Article Thumbnails 2:)
[h/?template=colorbox&utm_source=thai-post&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-mid-article-a:Mid Article Thumbnails 2:](https://khaothai.net/h/?template=colorbox&utm_source=thai-post&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-mid-article-a:Mid Article Thumbnails 2:)

(<https://khaothai.net/>)

เป็นเบาหวาน ระวังอายุสั้น! จดสูตรยาคนนี้ไว้ ช่วยรอดตายมานับพันคน

DiHerb

ลองดูที่นี่

(<https://khaothai.net/>)

(<https://p2tqc5.lldzktxnwnr.com>)

รถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กสำหรับผู้สูงอายุ: คู่มือการเลือกซื้อ 2567

รถยนต์ไฟฟ้า | ค้นหาโฆษณา

ค้นหาเลย

(<https://p2tqc5.lldzktxnwnr.com>)

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่

ยินยอม นโยบายความเป็นส่วนตัว (<https://www.thai-post.net/privacy-policy/>)

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทศรีตรังพร้อมส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราของประเทศไทยในระดับสากล ให้มีระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) แหล่งที่มาของยางได้ 100% เพื่อเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมยางพาราไทยให้อยู่เหนือมาตรฐานประเทศอื่นๆ และเป็นโอกาสที่จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่ง สร้างความได้เปรียบทางการค้าของไทย ไปจนถึงโอกาสในด้านราคาที่ยั่งยืน ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยถือว่ามีโอกาสและความได้เปรียบกว่าประเทศอื่นๆ จากหน่วยงานการยางแห่งประเทศไทย ที่ช่วยดูแลและส่งเสริมอุตสาหกรรมยางพาราไทยมาโดยตลอด ดังนั้น "ยางมีพิกัด (GPS)" จะเป็นอีกหนึ่งกุญแจที่ช่วยผลักดันทำให้ประเทศไทยมีความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้น ซึ่ง 'ยางมีพิกัด' จะไม่ได้แค่ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะตลาดในยุโรปเท่านั้น แต่ 'ยางมีพิกัด' จะสามารถตอบโจทย์ในตลาดทั่วโลกได้



นางสาวภาวี ศรีสุทธิพิงค์ Business Development and Partnership Manager บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "ยางมีพิกัด (GPS)" คือมาตรฐานชาติ เช่น ยางอ่อนกล้วย, น้ำยางสด, ยางแผ่น เป็นต้น ที่สามารถระบุหรือตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของยางได้ว่ามาจากพื้นที่สวนไหน ของใคร ซึ่งต้องเป็นส่วนที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีเป้าหมายจำนวนเกษตรกรและผู้ค้ายางที่จะทำยางมีพิกัดกับศรีตรัง จำนวน 100,000 ราย ภายในสิ้นปี 2567 และขยายเพิ่มขึ้นเป็น 220,000 ราย ภายในสิ้นปี 2568

ทั้งนี้ "ยางมีพิกัด (GPS)" จะช่วยส่งเสริมให้ Sri Trang Ecosystem มีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น และถือเป็นการต่อยอดถึงกระบวนการทำงานของศรีตรังที่มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ โดยผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ ของกลุ่มบริษัทศรีตรัง อาทิ แอปพลิเคชัน Sri Trang Friends , แอปพลิเคชัน Sri Trang Friends Station , บริการ Super Driver และระบบ Smart factory ที่ช่วยทรานส์ฟอร์มกระบวนการรับซื้อยางสู่ดิจิทัล เชื่อมโยงผู้ที่อยู่ในระบบนิเวศ ได้แก่ ชาวสวนยาง, ผู้ค้ายาง, ผู้ขนส่งยาง, ชุมชน, คู่ค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมยาง ซึ่งจะสร้างมิติใหม่แก่อุตสาหกรรมยางพาราของประเทศไทยและการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมยางพาราในตลาดโลก

นายวิรัชสิทธิ์ กล่าวถึงภาพรวมอุตสาหกรรมยางธรรมชาติปี 2567 ว่า มีแนวโน้มเติบโตจากปีก่อน โดยมีปัจจัยส่งเสริมจากดีมานด์ภายในยุโรปและสหรัฐอเมริกาที่เริ่มฟื้นตัว จากการที่ลูกค้าได้ระบายสินค้าคงคลังกลับมาอยู่ในระดับปกติ ประกอบกับความกังวลต่อปรากฏการณ์เอลนีโญที่มีผลให้ฝนตกลดลงและกระทบต่อผลผลิตยางที่ออกสู่ตลาด นอกจากนี้ หากสถานการณ์เศรษฐกิจประเทศจีนเริ่มฟื้นตัวก็จะเป็นปัจจัยที่ส่งผลดีต่อภาพรวมดีมานด์อุตสาหกรรมยางธรรมชาติ เนื่องจากจีนเป็นผู้บริโภคยางรายใหญ่ของโลก ขณะที่สถานการณ์ราคายางธรรมชาติเริ่มทยอยเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา โดยราคาเฉลี่ยยาง TSR 20 ณ ตลาด SICOM ในเดือนมกราคม - เดือนกุมภาพันธ์ 2567 อยู่ที่ 152.7 - 155.1 เซนต์ต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากจากราคาเฉลี่ยเดือนธันวาคมอยู่ที่ 145.4 เซนต์ต่อกิโลกรัม หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นราว 5-7%

ทั้งนี้ บริษัทฯ วางเป้าหมายปริมาณการขายยางทุกประเภทในปี 2567 รวมทั้งสิ้น 1.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 15% จากปีก่อนที่มีปริมาณการขายรวม 1.3 ล้านตัน โดยมุ่งเน้นการบริหารสต็อกยางพาราให้สอดคล้องกับความต้องการ และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยนำเทคโนโลยีระบบ Automation เข้ามาใช้ภายในโรงงานเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังมุ่งขยายธุรกิจให้เติบโต มีการขยายกำลังการผลิตในไทย และเปิดศูนย์รับซื้อวัตถุดิบที่ประเทศไอวอรีโคสต์ ในแถบแอฟริกาตะวันตก ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการเติบโตของผลผลิตยางพารา พร้อมกับการเตรียมความพร้อมเรื่องการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) แบบรอบด้านทุกส่วน สำหรับรองรับ EUDR หรือกฎหมายยุโรปของตลาดทั่วโลก ทั้งนี้กลุ่มบริษัทศรีตรังได้ดำเนินการด้านความยั่งยืนต่อเนื่องเป็น DNA ของเรา อาทิ บริษัทฯ เป็น Growth Company ที่ไม่หยุดพัฒนาและพร้อมปรับตัวเสมอ เพื่อครองความเป็นผู้นำองค์กรที่ยั่งยืนซึ่งพบปะกับเกษตรกรอย่างยั่งยืนไป



ราคาขายวันนี้ แจ้งราคาพิเศษยาง ยางแผ่น น้ำ วิเคราะห์เจาะลึก ทีมราคาขายดอทคอม

22 ชม. · 🌐

"แรงม้าๆๆๆ" รายละเอียดประมูลยางแผ่นดิบคุณภาพดี,ชั้น4,ชั้น5 ณ.ตลาดกลางยางพารา ตล. แผ่นดิบตลาดสงขลา 84.65 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 2.80บาท/กก. ปริมาณยาง 10,676 กก.

<http://www.rakayang.net/ebayprice.php>



ประมูลยางดิบ 13 มีนาคม 2567

	ราคา	(+/-)	สแกนQR Code
สงขลา	84.65	2.80	
สุราษฎร์	85.62	1.33	
นครศรี	83.55	1.67	
ระยอง	ไม่มียาง		

เทียบจากราคาก่อนหน้า SHFE 14235+120 หยวน

👍 19

👍 ถูกใจ

👁 แสดงความคิดเห็น

📄 แชร์



เขียนความคิดเห็น...





ราคาวันนี้ แจ้งราคาเศษยาง ยางแผ่น น้ำ วิเคราะห์เจาะลึก ทีมราคายางดอทคอม

21 ชม. · 🌐

"เอาแหละ" รายละเอียดการประมูลยางแผ่นรมควันชั้น3,ชั้น4,ชั้น5,ฟอง,คัตตัง ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน พุธ ที่ 13 มีนาคม 2567 <http://www.rakayang.net/ebayRSSprice.php>

ปม.ยางรมควัน 13 มีนาคม 2567



ราคา

(+/-)

สแกน QR Code

	ราคา	(+/-)	สแกน QR Code
สงขลา	88.88	1.45	
สุราษฎร์ฯ	90.05	1.80	
นครศรีฯ	90.09	1.84	

เทียบจากราคาก่อนหน้า www.rakayang.net

👍 40

👍 ใจ

👍 แสดงความคิดเห็น

👍 แชร์



เขียนความคิดเห็น...

